



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรฯเปิดแผนบริหารน้ำเก็บ4เขื่อนหลักรับมือ'แล้ง'	กรุงเทพธุรกิจ
2. ถวายพระเกียรติ ในหลวงร.9'กรมฝนหลวงฯ'จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง	เดลินิวส์
3. แนวหน้าวิเคราะห์: ปรับกรม.ประยุทธ์5จุดเปลี่ยนขึ้นอนาคตชาติ-คสช.	แนวหน้า
4. รุมถกถาง!10คำถามของนายกฯทั้งพท.-ปชป.'บิ๊กตู่'ไขว้กันบนเวทีเอเปก	ไทยรัฐ
5. เซียร์คสช.ปลดล็อกท้องถิ่นก่อนชี้ใช้ฐานเสียง	มติชน
6. 'บิ๊กฉัตร'ดอดเยี่ยมเกษตรกรราชบุรี	มติชน
7. เดลินิวส์: คลังสมอง	เดลินิวส์
8. วันแรกจองแน่นตลาดประชารัฐ	มติชน
9. มท.รับลูก6คำถามเริ่ม13พย.ให้ทั่วประเทศตอบศูนย์ดำรงธรรม	ข่าวสด
10. ปักหมุดยุทธศาสตร์ชาติ พลิกโฉมหน้าการเมืองหลังโรดแมป คสช.	ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : เกษตรฯเปิดแผนบริหารน้ำเก็บ4เขื่อนหลักรับมือ'แล้ง'

วันที่ : เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 10643 หน้า : 2(กลาง)

เกษตรฯเปิดแผนบริหารน้ำ เก็บ4เขื่อนหลักรับมือ'แล้ง'



“
ขณะนี้อยู่ระหว่าง
จัดทำแผนจัดสรรน้ำ
ให้ครอบคลุม
ทุกกิจกรรม
ตลอดช่วงฤดูแล้ง”

ภูมิศักดิ์ ราษฎร์



กรุงเทพธุรกิจ ● หากยังจำกันได้ถึงน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ในครั้งนั้นได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยมากถึง 1,300 ล้านดอลลาร์ ถือเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับที่ 5 จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลก 78 ครั้งในรอบ 10 ปี (2551-2560)

มาถึงครั้งนี้ในปี 2560 ที่เกิดอุทกภัยตั้งแต่เดือนก.ค. มาจนถึงปัจจุบัน พบว่าพื้นที่การเกษตรเสียหายโดยสิ้นเชิง ด้านพืชประมาณ 3.41 ล้านไร่ คิดเป็น 27.90% ของพื้นที่เสียหายในปี 2554 โดยเกษตรกรได้รับความเสียหาย 429,768 ราย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าในช่วงฤดูฝนปี 2560 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุไซออนรอน ตาลัส เชนกา พายุไต้ฝุ่นทกซูรี และพายุดีเปรสชั่น ซึ่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนรวมสะสม 1,771 มิลลิเมตร จากข้อมูลเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2560

เมื่อเปรียบกับเวลาเดียวกันของปี 2554 พบว่ามีปริมาณน้ำฝนรวมสะสม ที่ 1,798 มิลลิเมตร นับว่ามีปริมาณใกล้เคียงกัน แต่รัฐบาลได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ล่วงหน้าแล้ว ในช่วงก่อนหน้า

และระหว่างน้ำมา ทำให้ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดกับประชาชนไม่ขยายเป็นวงกว้าง

โดยในช่วงก่อนที่น้ำจะมา กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานได้พัฒนาเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ แก้มลิง ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งประเทศ จำนวน 5,016 โครงการ สามารถรับน้ำได้ 1,579 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 34 แห่ง และขนาดกลาง 248 แห่ง วางแผนการระบายน้ำฤดูฝน ปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกพืช ทุ่งบางระกำ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : เกษตรฯเปิดแผนบริหารน้ำเก็บ4เขื่อนหลักรับมือแล้ง

วันที่ : เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 10643 หน้า : 2(กลาง)

ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้ จ.นครสวรรค์ เตรียมให้เป็นทุ่งรับน้ำหลาก 12 ทุ่ง รับน้ำ ได้กว่า 2,000 ล้าน ลบ.ม.

รวมทั้งระดมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง ทางน้ำในทุ่งเจ้าพระยา 8.65 แสนตัน และเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกลเอาไว้ อย่างทันการณ์

ขณะเดียวกันในระหว่างที่น้ำมา ได้บริหารจัดการน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ เก็บกัก ใช้เขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ หน่วงน้ำ เอาไว้ พร้อมยกระดับน้ำเหนือเขื่อน เรศวรและเขื่อนเจ้าพระยาทดน้ำเพื่อหน่วงน้ำ การจัดการจระนำ ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำชี

แล้วตัดยอดน้ำเข้าทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำ 12 ทุ่ง ที่ปรับปฏิทินส่งน้ำ ทำให้พื้นที่เกษตร เก็บเกี่ยวหมดแล้ว และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 607 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 73 เครื่อง และเรือผลักดันน้ำ 64ลำ และบูรณาการ ร่วมกับกองทัพเรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ

สำหรับแผนระบายน้ำออกจาก 12 ทุ่ง ประกอบด้วย 1.ทุ่งบางระกำ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. ระบายน้ำลงทางแม่น้ำยม- น่าน จำนวน 24.19 ล้านลบ.ม.ต่อวัน 2.ทุ่งเชียงราก เริ่มวันที่ 25 พ.ย.-10 ธ.ค. ระบายน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 5.36 ล้านลบ.ม.ต่อวัน 3. ทุ่งท่าวัง จ.ลพบุรี เริ่มตั้งแต่ 25พ.ย.-10ธ.ค. ระบายน้ำผ่านทาง แม่น้ำลพบุรี ป่าสัก และเจ้าพระยา จำนวน 5.60 ล้านลบ.ม.ต่อวัน

4. ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก เริ่มตั้งแต่ 21 พ.ย.-5 ธ.ค. โดยระบายน้ำผ่าน คลองชัยนาท-ป่าสัก จำนวน 7.78 ล้านลบ.ม. ต่อวัน 5. ทุ่งบางกุ่ม เริ่มตั้งแต่ 25 พ.ย.- 10 ธ.ค. ระบายน้ำผ่านแม่น้ำลพบุรี และ แม่น้ำป่าสัก จำนวน 8.64 ล้านลบ.ม.ต่อวัน

6. ทุ่งบางกุ้ง เริ่มตั้งแต่ 25 พ.ย.-10 ธ.ค. ระบายน้ำเข้าเจ้าพระยา จำนวน 1.81 ล้านลบ.ม.ต่อวัน 7.โครงการฯรังสิตใต้ ใช้เป็นทุ่งสำรองยังไม่มี การระบายน้ำ 8. ทุ่งบางบาล-บ้านแพน เริ่มตั้งแต่ 20 พ.ย.- 5ธ.ค. ระบายผ่านแม่น้ำน้อย จำนวน 7.17

ล้านลบ.ม.ต่อวัน 9. ทุ่งบ้านโมก เริ่มตั้งแต่ 21 พ.ย.-20 ธ.ค. ระบายผ่านแม่น้ำน้อยและ คลองบางหลวง จำนวน 1.40 ล้านลบ.ม.ต่อวัน

10. ทุ่งผักไห่ เริ่มตั้งแต่ 18 พ.ย.-17 ธ.ค. ระบายผ่านทุ่งเจ้าเจ็ด จำนวน 5.53 ล้านลบ.ม. ต่อวัน 11. ทุ่งเจ้าเจ็ด เริ่มตั้งแต่ 15 พ.ย.-14 ธ.ค. ระบายผ่านแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยา จำนวน 25.06 ล้านลบ.ม.ต่อวัน และ 12.โครงการ โปธิ์พระยา เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.- 4ม.ค. 2561 ระบายน้ำผ่านแม่น้ำท่าจีน จำนวน 46.66 ล้านลบ.ม.ต่อวัน

“เกษตรที่อยู่ในเขตแก้มลิงเหล่านี้ จะรู้ตัวล่วงหน้า และมีการเก็บเกี่ยวสินค้า เกษตรทั้งหมดก่อนน้ำมา ความเสียหาย จึงน้อย แต่การดำรงชีวิตในช่วงที่น้ำท่วม ก็มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ จากรัฐบาล”

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยแล้ว ทั้งในระยะเร่งด่วน การ พินฟูหลังน้ำท่วม โดยล่าสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังได้เห็นชอบให้ช่วยเหลือเยียวยา เกษตรกร คร่าวเรือนละ 3,000 บาท รวมวงเงิน ช่วยเหลือ 4.715.19 ล้านบาท

นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า การ เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับน้ำท่วมในปี นี้ ถือว่าทำได้ดี และทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่มากใกล้เคียง กับปี 2554 ทำให้เกิดความเสียหาย

โดยผลจากการสำรวจพบว่าความเสียหาย ในเบื้องต้นจะมีมูลค่า รวม 14,198.21 ล้านบาท กระทบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล รวมในประเทศ (จีดีพี) 3,648.01 ล้านบาท หรือ 0.04% ของมูลค่าจีดีพีรวมทั้งประเทศ และ 0.59% ของมูลค่าจีดีพี โดยสาขาพืช มีมูลค่าความเสียหายมากที่สุด 3,593.17 ล้านบาท รองลงมาเป็นสาขาประมง 53.47 ล้านบาท และสาขาปศุสัตว์ 1.38 ล้านบาท

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดี กรมชลประทานกล่าวว่า ในขณะที่ฝนเริ่มตก ในภาคใต้ โดยตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.2560 วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 136 และ 120

มิลลิเมตรที่ด.แม่รำพึงและต.กำเนิดนพคุณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำให้เกิดน้ำป่าจำนวนมาก ไหลหลากจากบริเวณพื้นที่ต้นน้ำเข้าสู่เขต ชุมชนบางสะพาน แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ ให้เกิดน้ำท่วม เพราะปริมาณน้ำดังกล่าวได้ ไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ เนื่องจากกรณีที่กรมชลประทาน ได้ดำเนินการขุดลอกคลองบางสะพานอย่าง เร่งด่วนไว้ก่อนหน้านี้อแล้ว เป็นระยะทาง ประมาณ 4 กิโลเมตร จากปากอ่าว หรือ 85% ของแผนการขุดลอกทั้งหมด 4.50 กิโลเมตร ทำให้สามารถระบายน้ำที่เกิดจากฝนตกหนัก ในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วย ป้องกันพื้นที่ชุมชนบางสะพานให้รอดพ้นจาก น้ำท่วมในครั้งนี้ได้สำเร็จ

สำหรับการขุดลอกคลองบางสะพาน ซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น 19 กิโลเมตร จากเดิม ก่อนทำการขุดลอกสามารถระบายน้ำ ได้เพียง 200 ลบ.ม.ต่อวินาที หากดำเนินการ ขุดลอกแล้วเสร็จจะขุดลอกคลองบางสะพาน จะสามารถระบายน้ำได้มากถึง 525 ลบ.ม. ต่อวินาที

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของไทย ปัจจุบันได้เข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว ซึ่งปริมาณน้ำฝน ที่ตกเป็นปกติในปีนี้ทำให้ 4 เขื่อนหลัก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา คือเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ณ วันที่ 1 พ.ย. 60 ซึ่งเป็น วันเริ่มต้นของการเข้าสู่ฤดูแล้งปี 2560/61 มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 20,883 ล้านลบ.ม. หรือ 84% ของปริมาณน้ำทั้งหมด

โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้ 14,187 ล้าน ลบ.ม. หรือ 78% ของปริมาณน้ำใช้การ ได้ทั้งหมด มากกว่าปีที่ผ่านมาเท่าตัว ซึ่งเป็นไปตามที่กรมชลประทาน ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ แผนจัดสรรน้ำให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมการ ใช้้ำตลอดในช่วงฤดูแล้ง แม้ว่าปริมาณ น้ำในปีนี้จะอยู่ในเกณฑ์ดี และสามารถ จัดสรรน้ำได้มากกว่าหลายปีที่ผ่านมา แต่ยังคงรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อ ให้ปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคตอย่าง เพียงพอตลอดไป

ถวายพระเกียรติ ในหลวงร.9

'กรมฝนหลวงฯ'จัดงาน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

"กรมฝนหลวงฯ" จัดงานถวายพระเกียรติ
ในหลวง ร.9 ยิ่งใหญ่ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ครบรอบ 62 ปีวางเป้าก่อตั้ง **◆อ่านต่อหน้า 8**

ในหลวงร.9 □ ต่อจากหน้า 1

โรงเรียนนักบินฝนหลวง และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฝนหลวงภายใน 3-5 ปี ด้าน วร.ยศ 8 วัน ประชาชนเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และพระเมรุมาศ แล้วกว่า 4 แสนคน ส่วนบรรยากาศการเข้าชมนิทรรศการฯ และกราบพระบรมราชสรีรางคารทั้ง 2 วัด ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนยังคงหลั่งไหลกันมาไม่ขาดสาย

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ที่ท้องสนามหลวง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเช้า มีพลเรือนจากทั่วทุกสารทิศรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยเดินทางมาเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างต่อเนื่อง โดยผู้เข้าชมจะต้องผ่านจุดคัดกรอง 5 จุดรอบสนามหลวงให้เจ้าหน้าที่ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนและสัมภาระเพื่อความปลอดภัย แบ่งเป็นจุดแรกด้านศาลพระแม่ธรณีบีบมวยผมสำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งจุดนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมรถวีลแชร์อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ จุดที่ 2 กระทรวงกลาโหมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จุดที่ 3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ร.ด.) จุดที่ 4 ท่าช้างและจุดที่ 5 ฟังตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ สำหรับพระภิกษุ สามเณร แม่ชีและนักบวชศาสนาอื่น ๆ

เมื่อประชาชนผ่านจุดคัดกรองมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้บัตรรอในเส้นทางที่จัดไว้ ด้านทิศเหนือ สนามหลวงและรับบัตรสีเขียว รอบ ก่อนให้เข้าชมนิทรรศการรอบละ 1 ชั่วโมง โดยระหว่างเดินชมจะมีเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ อาทิ ขอความร่วมมือถ่ายรูปด้วยอาการสำรวม งดเซลฟีไม่แตะต้องสิ่งของและประติมากรรมที่จัดแสดงพร้อมแนะนำเส้นทางเดินชมพระเมรุมาศและในศาลาลูกขุนเพื่อให้เดินชมนิทรรศการได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ผู้เข้าชมยังถ่ายรูปคิวอาร์โค้ดในพื้นที่จัดนิทรรศการเพื่อรับชมนิทรรศการผ่านโทรศัพท์มือถืออีกด้วย เมื่อชมนิทรรศการเสร็จแล้วแต่ละคนจะได้รับแจกโปสการ์ดที่ระลึกซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์แจกไว้ก่อนเดินออกด้านฝั่งตรงข้ามศาลหลักเมือง

ทั้งนี้ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นำนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนเฉพาะความพิการ รวม 84 โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 7,753 คน ในจำนวนนี้มีเด็กนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย 93 คน บกพร่องทางสติปัญญา 914 คน บกพร่องทางการได้ยิน 541 คน และบกพร่องทางการมองเห็น 51 คน เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ด้วย เพื่อให้เด็ก ๆ ด้อยโอกาสได้เข้า

ชมความสวยงามของพระเมรุมาศและเรียนรู้จากสิ่งจัดแสดงในนิทรรศการ

สำหรับบรรยากาศที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประชาชนยังคงหลั่งไหลมาเข้ากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคาร หลังอัญเชิญมาบรรจุที่ฐานองค์พระพุทธรูปชินสีห์พระประธานภายในพระอุโบสถ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้โดยเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้ผู้เข้ากราบพระบรมราชสรีรางคารถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกได้แต่ขอไม่ยื่นและไม่กีดขวางทางเข้า-ออกพระอุโบสถเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาเข้ากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคารซึ่งบรรจุอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปองค์พระประธานในพระอุโบสถเช่นเดียวกัน ซึ่งทางวัดจะเปิดให้เข้ากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคารในพระอุโบสถ 2 รอบ ช่วงเวลา 08.00-10.00 น. และเวลา 16.00-18.30 น. ของทุกวันหากผู้ใดมาไม่ทันก็จะก้มลงกราบบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถแทน

ด้านนายวิระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ นั้น ได้รับรายงานสรุปยอดผู้เข้าชมนับตั้งแต่เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 2-9 พ.ย. รวม 8 วัน มีผู้เข้าชมแล้วทั้งสิ้น 405,381 รูป/คน แบ่งเป็น 1.ประชาชนทั่วไป 376,928 คน 2.นักเรียน นักศึกษา 20,376 คน 3.พระภิกษุ-สามเณร

และแม่ชี 2,262 รูป/คน 4.ผู้พิการ 4,903 คน
5.นักท่องเที่ยวดังชาติ 896 คน และ6.
สื่อมวลชน 646 คน ขณะเดียวกันยังมีหน่วย
งานภาคส่วนต่าง ๆ และสถานศึกษาทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดประสานงานขอเจ้า
ชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุร
สิทธิ์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการ
บินเกษตร กล่าวถึงการจัดงาน “วันพระบิดา
แห่งฝนหลวง” ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ย. ที่
ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ว่าจากมติกรม.
กำหนดให้วันที่ 14 พ.ย. เป็นวันพระบิดาแห่ง
ฝนหลวง ซึ่งปีนี้ครบรอบปีที่ 62 โดยกรมฝน
หลวงฯ จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติถวายพระองค์ท่านทุกหน่วยงานร่วมวาง
พานพุ่มโดยพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.
เกษตรฯ เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกพระ
มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาว
ไทย ซึ่งแม้ไฟศาลไปต่างแดน ได้นำตำราฝน
หลวงไปใช้ หลายประเทศติดต่อมาขอความ
ร่วมมือนำโครงการฝนหลวงไปแก้ปัญหาความ
แห้งแล้ง นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัด
แสดงนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น อากาศยานไร้คน
ขับนำมาใช้ทำฝนหลวง ผลงานวิจัยทำจรวด
ฝนหลวงที่มีความสำเร็จแล้ว จะนำไปทดลอง
ปฏิบัติการในสภาพอากาศจริงในช่วงเดือน
มี.ค.-เม.ย.ปีหน้า อีกทั้งภายใน 3-5 ปีนี้ จะ
ก่อสร้างโรงเรียนนักบินฝนหลวงและศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีฝนหลวง เพื่อผลิตนักบินฝน
หลวงให้เพียงพอด้วย.

แนวหน้าวิเคราะห์ 2



**ปรับกรม.ประยุทธ์5
จุดเปลี่ยนชื่อนาคตชาติ-คสช.**

ปรับกรม.ประยุทธ์5 จุดเปลี่ยนชื่อนาคตชาติ-คสช.

แนวหน้า วิเคราะห์

สังคมกำลังจับตาไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นจุดเดี่ยวว่า จะปรับคณะรัฐมนตรี (กรม.) เล็กหรือปรับใหญ่หลังการลาออกจากเก้าอี้รมว.แรงงานของ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ท่ามกลางกระแสเรียกร้องจากหลายฝ่ายให้ พล.อ.ประยุทธ์ถือโอกาสปรับคณะรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ล้มเหลวในการแก้ปัญหาพิษผลการเกษตรตกต่ำและปัญหาปากท้องของประชาชน

แม้แต่ นายถาวร เสนเนียม อดีตแกนนำกปปส. ซึ่งเป็นเสมือนมือขวาของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตผู้นำมวลมหาประชาชนกปปส. ที่ปกติเชียร์คสช.และนายอภิรักษ์ โกษะโยธินกุล อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่พรรคธุรกิจการเมืองทุนสามัญในคราวประชาธิปไตยจอมปลอมซึ่งเป็นต้นเหตุของวิกฤติบอนทำลายชาติบ้านเมืองจนบอบช้ำอย่างหนักตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงให้สำเร็จ แต่ครั้งนี้แกนนำกปปส.กลับสุดทนต่อความล้มเหลว



ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลถึงกับออกมาส่งเสียงดังๆ เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ เลิกเกรงใจเพื่อนพ้องน้องพี่แล้วกล้าที่จะปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่โดยเฉพาะ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เนื่องจากกว่า 3 ปีที่ผ่านมา พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า รัฐบาลล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการแก้ปัญหาราคาพิษผลการเกษตรทั้งข้าวและยางตกต่ำ รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคืองและค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยปัจจุบันราคาข้าวหอมราคาเหลือแค่ตันละ 5,000 กว่าบาท ขณะที่ราคายางตกต่ำเป็นประวัติศาสตร์เหลือแค่ก.ละ 40 บาท

การที่ นายถาวร ซึ่งปัจจุบันกลับมาสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ออกมาส่งสัญญาณจี้กันให้นายกฯลงคู่ปรับกรมใหญ่โดยพุ่งเป้าไปที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตร

รุมถากถาง! 10คำถาม บ่อนนายกฯ

ทั้งพท.-ปชป. 'บิ๊กตุ๋'โชว์กิน! บนเวทีเอเปก

มหาดไทยคลอดแบบสอบถาม 6 บวก 4 ก่อนเปิดรับความเห็น 13 พ.ย. ให้กรอกประวัติละเอียดยิบ เลขบัตรประชาชนยันเบอร์โทร. พร้อมวอน ★ มีต่อหน้า 8

ต่อไปหรือไม่ ให้เลือกตอบต้องมีหรือไม่ต้องมี 5.2 การมีแต่พรรคการเมืองเดิมๆ นักการเมืองหน้าเดิม แล้วยังได้เป็นรัฐบาลจะทำให้ประเทศเกิดการปฏิรูป และทำงานได้อย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์หรือไม่ ให้เลือกตอบไม่สามารถทำได้หรือสามารถทำได้ 6.การที่ คสช. จะสนับสนุนพรรคการเมืองใดหรือ บุคคลใดภายใต้ขอบเขตตามกฎหมายถือเป็นสิทธิของ คสช.ใช่หรือไม่ ให้เลือกตอบใช่หรือไม่ใช่

3 ปี คสช.ทำงานเห็นอนาคตหรือไม่

ข้อ 7.แบ่งเป็น 7.1 สิ่งที่ คสช.และรัฐบาล ดำเนินการช่วงสามปีที่ผ่านมาประชาชนมองเห็น อนาคตที่ดีของประเทศหรือไม่ ให้เลือกตอบมองเห็นแล้ว มองเห็นบ้าง ยังมองไม่เห็น 7.2 ท่าน เห็นด้วยกับรัฐบาลที่แก้ปัญหาปากท้องหมักหมม มาเป็นเวลานานด้วยการรื้อใหม่ทำใหม่และวางแผน อย่างเป็นขั้นตอนหรือไม่ ให้เลือกตอบเห็นด้วยหรือ ไม่เห็นด้วย 7.3 ท่านเห็นด้วยกับการให้มียุทธศาสตร์ ชาติและแผนปฏิรูปประเทศเพื่อให้การเมืองไทยมี ธรรมภิบาลและความต่อเนื่องในการพัฒนาหรือไม่ ให้เลือกตอบเห็นด้วยกับ ไม่เห็นด้วย 7.4 ท่านเห็นด้วย กับการทำงานของทุกรัฐบาลที่ต้องคำนึงถึงภาพรวม ไม่ใช่ทำตามนโยบายพรรคที่หาเสียงไว้หรือดูแล เฉพาะพื้นที่ ให้เลือกตอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 8.การเอาแนวทางจัดตั้งรัฐบาลที่มาจาก การเลือกตั้ง ในอดีตมาเปรียบเทียบกับการจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้เป็น สิ่งที่ต้องดูทั้งหมดหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ที่ คสช. จะเข้ามาได้พบเห็นแต่ความขัดแย้งรุนแรง ให้เลือก ตอบเปรียบเทียบกันไม่ได้หรือเปรียบเทียบกันได้

คนไทยพิจารณาตัดสินใจ

ข้อ 9.รัฐบาลและการเมืองที่มาจาก การเลือกตั้ง แบบประชาธิปไตยที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพมีธรรมภิบาลและมีการพัฒนาต่อเนื่อง ชัดเจนเพียงพอหรือไม่ ให้เลือกตอบไม่ชัดเจนเพราะ รัฐบาลและการเมืองที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพไม่มี ธรรมภิบาล หรือชัดเจนเพราะรัฐบาลและการเมือง ที่ผ่านมามีประสิทธิภาพมีธรรมภิบาล 10.เหตุใด พรรคการเมือง นักการเมืองจึงออกมาเคลื่อนไหว โดยบิดเบือนข้อเท็จจริงในการทำงานของรัฐบาล คสช.และนายกรัฐมนตรีอย่างมากผิดปกติในช่วงนี้ ให้แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ท้ายแบบสอบถามมี ข้อความว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ทั้งประเทศ อยากให้ทุกคนที่เป็นคนไทยได้เป็นผู้ พิจารณาตัดสินใจ

พท.ย่อนแสบถาม 10 ข้อถึงนายกฯ

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. นายอนุสรณ์ เี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอตั้ง

รุมถากถาง! ☆ ต่อจากหน้า 1

ประชาชนพิจารณาตัดสินใจ “เพื่อไทย” ย่อนแสบ ตั้ง 10 ข้อถากถางนายกฯ “วิวัฒน์” จวกสันนิษฐานใช้ โฆษณาชวนเชื่อสร้างความกลัวกลับแก้ปัญหาเหลว “องอาจ” อัดซ้ำกลยุทธ์หวังผลทางการเมืองยิ่งกว่า โยนหินถามทาง “วิรัตน์” จับได้วางสต่อรีให้ทหาร ลงสนามการเมืองเอง “ซูเปอร์โพล” เผยคนเชียร์ พรรคใหม่-หน้าใหม่เกิดหวังเป็นตัวเลือกอนาคต กระทั่งปรับทั้ง ครม.เศรษฐกิจ ไม่อยากเห็นตั้งเพื่อน ที่นั่งร่วมวง “วิษณุ” เต็งถก กรธ.-มท.แก้ ก.ม. เลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่พูดปลดล็อก บัตรรัฐบาลวงหมก เช็กเรตตั้ง กรธ. ชี้มี 5 ฉบับต้องแก้ไขก่อน “บิ๊กตุ๋” ร่วมถกผู้นำเอเปกวางอนาคตร่วมกัน พบ “ทริมปี-อาเบะ” คุยชื่นมื่น

คำถาม 6 ข้อที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรม ประจำกระทรวง และสำนักงานเขต 5 เขต ของ กรุงเทพมหานคร ถ้าสุดกระทรวงมหาดไทยได้จัด ทำแบบสอบถาม 6+4 รวม 10 ข้อเรียบร้อยแล้วก่อน จะเปิดรับฟังในวันที่ 13 พ.ย.

มท.ออกแบบสอบถาม 6+4 ข้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทยได้ ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น คำถามของนายกรัฐมนตรีที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 13 พ.ย.เป็นต้นไป โดยเป็นแบบสอบถาม 6+4 ข้อ รวม 10 ข้อ มีช่องให้กรอกชื่อนามสกุล เลขประจำตัว ประชาชนเพศอาชีพการศึกษาหมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ โดยแบบสอบถามมีดังนี้ 1.ท่านคิดว่าการ เลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมภิบาลหรือไม่ ให้เลือกตอบว่าได้หรือไม่ได้ 2.หากไม่ได้จะทำ อย่างไม่ให้แสดงความคิดเห็น 3.แบ่งเป็น 3.1 การ เลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย ให้เลือกตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ 3.2 แต่การเลือกตั้ง อย่างเดียวไม่คำนึงถึงอนาคตประเทศและเรื่องอื่นๆ ท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่ ให้เลือกตอบว่าถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง ข้อ 4.แบ่งเป็น 4.1 ท่านคิดว่ากลุ่ม การเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมควรมีโอกาสเข้ามา ผู้การเลือกตั้งหรือไม่ ให้เลือกตอบควรหรือไม่ควร 4.2 หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไขให้แสดง ความคิดเห็น 4.3 ควรแก้ไขด้วยวิธีอะไรให้แสดงความ คิดเห็น 5.แบ่งเป็น 5.1 จำเป็นต้องมีพรรคการเมืองใหม่ หรือนักการเมืองใหม่ให้พิจารณาในการเลือกตั้งครั้ง



เป็นกันเอง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พุดคุยอย่างเป็นกันเองกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯและนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีระหว่างเยือนราชอาณาจักรพม่าในการประชุมเอเปกที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม.

คำถามกลับไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. 10 ข้อ 1.ที่ว่าจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน ขนาดนี้เป็นเวลา 4 ปีแล้วนานหรือไม่ 2.การตั้งแม่ไม้ 5 สาย ส.ว.สรรหา 250 คน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นการสืบทอดอำนาจหรือไม่ 3.นายกฯที่มาจากการยึดอำนาจกับนายกฯที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนรูปแบบใดจะได้รับการยอมรับจากประชาชน 4.ที่ คสช. บอกว่าจะเป็นการถ่วงดุลแต่กลับลงมามีเสียงของตัวเองว่าละเมิดหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ 5. การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอย่างเต็มที่เป็นการเตรียมการเพื่อเอาเปรียบทางการเมืองหรือไม่

เศรษฐกิจฝืด-พืชผลตกต่ำแก้อย่างไร

นายอนุสรณ์กล่าวว่า 6.ความถูกต้องชอบธรรมของการใช้อำนาจมาตรา 44 ที่ขาดการตรวจสอบถือว่าเหมาะสมหรือไม่ 7.ปัญหาเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองขณะนี้จะมีปัญหาอย่างไร 8.ปัญหาพืชผลการเกษตรที่ราคาตกต่ำมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง นอกจากการปรับกรม. 9.กรณีเปิดเหมืองแร่ทองคำ หากต้องชดใช้ค่าเสียหาย 3 หมื่นล้านบาท ท่านจะนำเงินส่วนใดมาชดใช้ นำภาษีของประชาชนไปชดใช้หรือไม่ 10. ท่านจะแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างไร ทั้งคดีที่ 200 เรือเหาะ หรือคดีที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิด

“วัฒนา” จวกสิ้นคิด-เสียของ

นายวัฒนา เมืองสุขอดีตรมว.พาณิชย์แกนนำพรรคเพื่อไทย โทษตีเพชฌฆาตว่า “สิ้นคิดเสียของ” บังคับการดำรงอยู่ของเผด็จการคือความกลัวของประชาชนเผด็จการทุกยุคจึงใช้ความกลัวของประชาชนเป็นเงื่อนไขการเข้าหรืออยู่ในอำนาจเช่น สร้างความกลัวจากศึกอมมิวนิสต์ อังการคอร์รัปชันด้วยวิบูลย์ไฟต์คาบิเน็ต สร้างผีทักษิณคอร์รัปชันและการล่วงเกินสถาบัน จนมาถึงยุคปัจจุบันสร้างค่านิยมคนตีมาปราบโกงและทำให้บ้านเมืองสงบ ดังนั้นคำถามที่หลายคนเรียกว่า คำถามปัญญาอ่อนหรือคำถามสิ้นคิด ที่ถูกตั้งขึ้นมาในขณะที่ความนิยมของรัฐบาลและตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ตกต่ำ จึงเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบแต่เป็นยุทธวิธีโฆษณาชวนเชื่อ (IO: Information Operation) ใช้จุดอ่อนที่ประชาชนกลัวคือความวุ่นวายในบ้านเมืองเพื่อหวังผลการสืบทอดอำนาจเผด็จการต่อไป สร้างภาพว่ารัฐบาล คสช. ทำให้ประเทศสงบและมีธรรมาภิบาล

ชัดสร้างความกลัวกลบล้มเหลว

นายวัฒนาระบุว่า ความเห็นต่างและการขัดแย้งทางความคิดถือเป็นเรื่องปกติในระบบประชาธิปไตยทุกเสียงจะถูกรับฟังเพื่อนำไปสู่การสานประโยชน์ส่วนความรุนแรงก็มีกลไกปกติที่จัดการได้ทุกคน

โดยเฉพาะกองทัพซื้อตรงต่อหน้าที่ ที่ผ่านมามีความรุนแรงเกิดจากการสมคบกันสร้างขึ้นเพื่อการยึดอำนาจจนทำให้ประเทศขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามครรลอง ผลงานที่ผ่านมาของ คสช. พิสูจน์แล้วว่าล้มเหลวแทบทุกด้านเศรษฐกิจตกต่ำ สร้างความสงบ

รุมถกถกถ! ☆ ต่อก่อนหน้า 8

ด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชน ใช้งบประมาณที่ไม่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มีการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนแต่สื่อและประชาชนถูกคุกคามจนไม่สามารถตรวจสอบได้ พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคยเคารพสิทธิของประชาชน ฉวยโอกาสสร้างความกลัวกลบเกลื่อนความล้มเหลวของ คสช. เพื่อสืบทอดอำนาจเผด็จการที่ไม่มีวามชอบธรรมมาตั้งแต่แรก คำถามสั้นคิดจึงเสียของ ทางออกเดียวที่ควรทำคือรีบคืนอำนาจแล้วขอโทษประชาชนเผื่อจะเมตตาให้อภัย

หมดความชอบธรรมบริหารประเทศ

นายชาวลิต วิชยสุทธิ์อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า รัฐบาลหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ ส่อพิรุณละเว้นไม่ปฏิบัติ และไม่เคารพกฎหมายที่รัฐบาลออกเอง กฎหมายฉบับนั้นคือ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ควรทราบด้วยจิตสำนึกว่า ไม่ควรมีคำสั่งใดมาเหนือกฎหมายดังกล่าว การไม่เคารพกฎหมายที่ออกมามองนั้นถือว่าผิดกฎหมายหลายฉบับ ทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอาญาทำลายความเชื่อมั่นประเทศที่ฝ่ายบริหารไม่ดำรงอยู่ในหลักนิติธรรมหรือไม่

“องอาจ” ชี้ถามแบบมีเป้าหมาย

ที่สถาบันพระปกเกล้าฯ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการตั้งคำถาม 6 ข้อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ว่า เป็นกลยุทธ์ทางการเมือง สืบเนื่องจากมีการตั้งคำถาม 4 ข้อมาก่อนหน้านี้เชื่อว่าท่านนายกฯคงมีเจตนาที่ตีเพื่อนำเอาคำตอบจาก 6 ข้อ มาปรับใช้ในการทำงานแถลงปฏิญะธรรมมอ้อมอีกด้านไม่ได้ว่า เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการหวังผลทางการเมืองบางเรื่องเป็นการโยนหินถามทาง บางเรื่องยิ่งกว่าคือเป็นทุ้มหินลงไปเลย ไม่ใช่การตั้งคำถามเพื่อความสนุก แต่มีเป้าหมายชัดเจนส่วนกระแสข่าวการตั้งพรรคทหารนั้น ขณะนี้นายกฯมีทางเลือกในหลายช่องทางคือ ทั้งตั้งพรรคการเมืองเอง หรือสนับสนุนพรรคการเมืองอื่นตามคำถามข้อที่ 2 รวมทั้งวิธีการอื่นๆตามที่รัฐธรรมนูญเปิดช่อง

ไว้ เข้าใจว่าขณะนี้คงอยู่ระหว่างการแสวงหาทางเลือกว่า ท่านจะใช้วิธีการใดเพื่อที่จะให้บรรดผลทางการเมืองที่ตั้งเป้าหมายไว้

เย้ยวางสตร้อยยากทำการเมืองเอง

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ หัวหน้าทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ คสช.เตรียมปลดล็อกจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า การเตรียมปลดล็อกให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น น่าจะลดกระแสที่ยังไม่ยอมรับปลดล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมถือเป็นการส่งสัญญาณทางการเมือง ซึ่งสัมพันธ์กับการที่นายกฯออกมามี 6 คำถามถามประชาชน รวมไปถึง 4 คำถามก่อนหน้านี้ด้วย ขณะที่รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้มียกยอกคนนอกทั้งหมด จึงเป็นการบ่งชี้แน่ชัดว่า ทหารต้องการเข้ามาทำการเมืองเอง

เตือนอย่าหลงงมงายไม่ยอมรับ ครม.

นายประมวล เอมเปีย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯฝ่ายเศรษฐกิจยืนยันจะไม่ปรับนโยบายด้านเศรษฐกิจว่า คนที่ออกมาวิจารณ์มติรัฐบาล ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีประสงค์ร้าย แต่เตือนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ชนบท ที่เพื่อไม่ให้ปรับปรุงแก้ไขได้ถูกจุด รัฐบาลยืนยันว่าเศรษฐกิจดีขึ้น เป็นการรวมกระจุกลงกลุ่มพ่อค้ากลุ่มนายทุนใหญ่แต่จนกระจายในคนรากหญ้า เนื่องจากสินค้าพืชผลการเกษตรถูกกดราคาซื้อตกต่ำต่อเนื่อง ช้ำขี้ต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วมเรื้อกรวนไร่นาล่มจม หนี้สินภาคครัวเรือนพอกพูน แม้จะมีโครงการบัตรคนจนช่วยเหลือ ก็ยังมีคนจนตกหล่นอีกมากที่ไม่ได้สิทธิในส่วนที่นายสมคิดมั่นใจว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้าคสช. จะไม่ปรับ ครม.เศรษฐกิจนั้น หากคิดว่าดีแล้ว มาถูกทางแล้ว ใครจะไปทำอะไรได้ แต่ขณะนี้คณะเนรมิตรัฐบาล คสช.ตกต่ำลงเรื่อยๆ ได้จากคะแนนนิยมของนายกฯประยุทธ์ ผู้นำรัฐบาลที่เคยอยู่สูงร้อยละ 80 ล่าสุดตกเหลือแค่ร้อยละ 52 ถ้ายังหลงงมงายไม่รับฟังเสียงเตือน ก็อยู่ไป

โพลเชียร์ตั้งพรรคใหม่-นักการเมืองใหม่

นายณพล วรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยผลสำรวจเรื่องถอดรหัสคำถามนายกฯกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพจำนวน 1,128 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย. เมื่อถามถึงความจำเป็นต้องมีพรรคการเมืองใหม่เข้ามาให้ประชาชนตัดสินใจเลือกมากขึ้น พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.9 ระบุว่า จำเป็น ร้อยละ 25.1 ระบุว่า ไม่จำเป็น เมื่อถามถึงความจำเป็นต้องมีนักการเมืองหน้าใหม่เข้ามาให้ประชาชนตัดสินใจเลือกมากขึ้น

มากกว่านักการเมืองหน้าเดิมๆตอนนี้พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.9 ระบุว่าจำเป็นต้องมีนักการเมืองหน้าใหม่ ร้อยละ 18.1 ระบุว่าไม่จำเป็น เมื่อสอบถามถึงสิทธิ์ คสช. ในการสนับสนุนพรรคการเมือง พบว่าร้อยละ 60.1 ระบุ เป็นสิทธิ์ของ คสช. ร้อยละ 39.9 คิดว่า ไม่ใช่สิทธิ์ของ คสช. ในการสนับสนุนพรรคการเมือง

กระตุกรัฐบาลปรับ ครม.เศรษฐกิจ

“กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับการปรับ ครม.ประยุทธ์ 5” เก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศทุกภูมิภาคจำนวน 1,166 คน ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย.พบว่าร้อยละ 52.5 เห็นว่าหากมีการปรับ ครม.จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ร้อยละ 76.9 อยากให้ปรับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 46.7 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในการปรับ ครม.ร้อยละ 57.5 ไม่อยากให้เป็น ครม.ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 55.1 ไม่อยากให้เป็น ครม.พวกพ้อง เครือญาติ เพื่อนพ้องน้องพี่ ร้อยละ 51.3 ไม่อยากให้เป็น ครม.เอาคนมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับกระทรวงมาดำรงตำแหน่ง ร้อยละ 61.6 คาดหวังหลังปรับ ครม.เศรษฐกิจจะดีขึ้น ร้อยละ 51.4 เชื่อมั่นมากกว่าปรับ ครม. แล้วจะนำพาประเทศไปสู่การเลือกตั้งตามโรดแมป แต่ร้อยละ 47.6 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

“วิญญู”บอก “สมชัย” เชิญคุยแน่

อีกเรื่อง เมื่อเวลา 12.00 น. ที่สยามพารากอน นายวิญญู เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ตั้งข้อสังเกตเชิงน้อยใจว่าทำไมจึงไม่เชิญ กกต.เข้าร่วมหารือจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ไม่ต้องน้อยใจยังไม่ถึงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ กกต. ฝ่ายบอกนายสมชัยหน่อยว่า ถึงอย่างไรต้องมานั่ง แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เพราะตอนนี้เขาคุยกันเรื่องอื่นเป็นการคุยกันเรื่องการปรับกฎหมายท้องถิ่น เรื่องของคุณสมบัติผู้ที่จะรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น จึงต้องเชิญกระทรวงมหาดไทย กรธ. มาพูดคุยกัน จากนั้นเมื่อตกผลึกในการรวบรวมข้อมูลเสนอ คสช. จะเชิญ กกต.เข้ามาหารือถึงการกำหนดวันเวลา ในการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละระดับ การเลือกตั้งท้องถิ่น กกต.ต้องเป็นแกนหลัก ยืนยันว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้เป็นเงื่อนไขสำหรับการเลือกตั้งระดับชาติ

ยังไม่พูดปลดล็อกให้การเมือง

นายวิญญูกล่าวอีกว่า ถ้าแก้กฎหมายน้อยมาตราจะใช้เวลาไม่มาก แต่ถ้าแก้มากคงใช้เวลา

นาน ยืนยันจะไม่ใช้มาตรา 44 เพื่อแก้ไขกฎหมายท้องถิ่น เมื่อทำเรื่องเหล่านี้เสร็จก็จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนจัดเวลาตาราง โทม์ไลน์ในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยต้องคุยด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการถกเถียงต่อการเลือกตั้งระดับชาติ เมื่อถามว่าเมื่อเริ่มนับหนึ่งเลือกตั้งท้องถิ่น แสดงว่าจากนี้จะเริ่มปลดล็อกให้มีการทำกิจกรรมการเมืองได้ ใช่หรือไม่ นายวิญญูกล่าวว่า ยังไม่พูดกันถึงขนาดนั้น เพียงแต่ว่าวันนี้พูดกันแล้วจะต้องแก้ไขกฎหมายอย่างไรบ้าง จากนั้นจะพูดถึงตารางเวลาที่จะพูดถึงเรื่องปลดล็อก คือต้องได้หนึ่งก่อนที่จะไปสองและสาม

☆ มีต่อหน้า 14

รุมถากถาง! ☆ ต่อจากหน้า 9

ปิดรัฐบาลปูทางเช็กเรตติ้ง

เมื่อถามว่า มีการวิจารณ์ว่ารัฐบาลหวังเช็กเรตติ้งในการเปิดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนระดับชาติ นายวิญญูกล่าวว่า ไม่ใช่และไม่อยากเสียเวลามาโต้ตอบกัน เพราะมีวิธีในการเช็กเรตติ้งอยู่หลายวิธี และที่สำคัญคือไม่รู้อะไรจะเช็กเรตติ้งไปทำอะไร เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคการเมืองกังวลว่าจะทำตามกรอบเวลาของ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองไม่ทัน นายวิญญูกล่าวว่า กกต.สามารถยืดเวลาตามกรอบเวลาของกฎหมายพรรคการเมืองได้เมื่อพรรคการเมืองยื่นเรื่องมาให้ กกต.พิจารณาขยายเวลา โดยจะทำการเป็นทีละพรรคๆไป ไม่ใช่ออกประกาศให้ทุกพรรคสามารถยืดเวลาได้

กรธ.เผยมี ก.ม.5 ฉบับต้องแก้

ด้านนายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงการเตรียมหารือร่วมของกรธ.กับนายวิญญู เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นว่า กรธ.ยังไม่ได้คุยกันว่าจะส่งใครเป็นตัวแทนร่วมพูดคุย เบื้องต้น การจัดการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้ ต้องแก้ไขกฎหมาย 5 ฉบับที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือ 1.กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดเกี่ยวกับ อบต. เทศบาล อบจ. เขตปกครองแบบพิเศษอย่าง พัทยา และ กทม. ส่วนจะยุบหรือควมรวมให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด 2.กฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่น 3.กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 4.กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ส่วนท้องถิ่น 5.กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น ต้องปรับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ หลังเปลี่ยนให้ กกต.เป็นผู้ควบคุมดูแล ต่างจากเดิมที่ให้ กกต.เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง

หนุนเปิดสนามอุ่นเครื่องเวทีเล็ก

นายชาติชาย กล่าวว่า การปรับแก้กฎหมายทั้ง 5 ฉบับคงใช้เวลาไม่ไม่นาน เนื่องจากมีการเตรียมจัดทำร่างกฎหมายเสนอให้ ครม.พิจารณา เพื่อส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาหลายฉบับแล้ว ส่วนการจัดกาเลือกตั้งตามส่วนหรือทั้งประเทศเป็นเรื่องนโยบายที่รัฐบาลพิจารณาส่วนหลักคิดว่าควรจัดเลือกตั้งไว้ระดับจากล่างขึ้นบน เริ่มจาก อบต. เทศบาลและ อบจ. เพื่อถ่วงดุลบุคคลเป็นขั้นๆ โดยคำนึงถึงวาระไปที่ละส่วน หากให้จัดพร้อมกันทั้งประเทศจะทำให้ยากลำบากมาก นอกจากนี้ ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นไปตามระดับเพื่อผ่อนคลาย เพราะหากมองจากกระแสการเมืองแล้ว การเว้นวรรคไป 3-4 ปี การเลือกตั้งท้องถิ่นจะช่วยอุ่นเครื่องให้ประชาชนก่อนมีการเลือกตั้งทั่วไป

สนช. แฉ อบจ. เกียร์ว่างรอเลือกตั้ง

พล.ต.ถนอม สุวรรณบุรณ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า เห็นด้วยที่จะมีการสอบถามความเห็นประชาชนเกี่ยวกับอนาคตทางการเมือง รวมถึงกรณีเตรียมพิจารณาปลดล็อกเลือกตั้งท้องถิ่นมองว่าควรจัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อน เพราะบางจังหวัดผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งรักษาการไม่สนใจทำงานทำให้งานเป็นไปอย่างล่าช้า และใช้งบประมาณไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ บางแห่งถูกมองว่าใช้งบเพื่อพรรคพวกตัวเอง ใช้อิทธิพลในการหาผลประโยชน์ จึงควรอย่างยิ่งที่จะจัดเลือกตั้งจังหวัดที่ไม่มีผู้บริหารก่อน นอกจากนี้ ยังจะทำให้ประชาชนในท้องถิ่นตื่นตัวมากขึ้นด้วย

“สมชัย” คาดให้ กกต. ใหม่คุม

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ด้านบริหารกลางกล่าวถึงกรณีรัฐบาลจะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. ว่า มีท้องถิ่นครบวาระตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นจำนวน 8,410 อัตรา ขณะนี้มีท้องถิ่นที่อยู่ในข่ายต้องเลือกตั้ง 6 ประเภท คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าใจว่ารอกฎหมายยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลก่อน ดังนั้น ขึ้นอยู่กับ กกต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องหารือกันว่าสมควรที่จะเลือกตั้งในท้องถิ่นประเภทใดก่อน แต่อยากให้การเลือกตั้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคนในท้องถิ่น ไม่ใช่เป็นการหยั่งคะแนนเสียงเบื้องต้นพร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเตรียมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่คาดว่าจะจะเป็นบทบาทหน้าที่ของ กกต. ใหม่

“บิ๊กตุ๋” ร่วมถกผู้นำวอวอนาคตเอเปก

สำหรับภารกิจการเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) ครั้งที่ 25 ที่เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย. ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 พ.ย. ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เมืองดานัง พล.อ. ประยุทธ์ ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจช่วงที่ 1 ในหัวข้อ “Innovative Growth, Inclusion and Sustainable Employment in the Digital Age : การสร้างพลวัตใหม่และการส่งเสริมการพัฒนาไปสู่อนาคตร่วมกัน” ก่อนเข้าประชุม พล.อ. ประยุทธ์ ได้ถ่ายทอดมุมมองร่วมกับบรรดาผู้นำ ที่ลานหน้าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ดานัง รีสอร์ท พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวด้วยแถลงในที่ประชุมตอนหนึ่งว่า สิ่งที่เอเปกสามารถเริ่มต้นดำเนินการเพื่อวางรากฐานไปสู่การเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืนนั้น ได้แก่ การพัฒนาทุนมนุษย์ การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้องสนับสนุนภาคการเกษตรให้ปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัล เหตุนี้ไทยจึงสนับสนุนให้เกษตรกรน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาปรับใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่

ถกนายกฯ ญวนดัน ครม. ไทย-เวียดนาม

ต่อมาช่วงเที่ยง พล.อ. ประยุทธ์ เข้าร่วมการหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในหัวข้อ “Fostering Shared Future” หลังจากนั้นเวลา 13.45 น. ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเปกช่วงที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “พลังขับเคลื่อนใหม่ทางการค้า การลงทุน และการเชื่อมโยงในภูมิภาค” โดย พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวเสนอมุมมองว่า เอเปกควรให้ความสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างภายในควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลซึ่งไทยมีนโยบายประเทศไทย 4.0 จากนั้น พล.อ. ประยุทธ์ เข้าร่วมพิธีลงนามรับรองปฏิญญาผู้นำเอเปก 4 ฉบับ ก่อนร่วมพิธีปิดอย่างเป็นทางการ และวันที่ 12 พ.ย. จะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31 ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พล.อ. ประยุทธ์ ได้หารือกับนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เพื่อผลักดันกลไกความร่วมมือการประชุม ครม. ร่วมไทย-เวียดนาม แก้ปัญหาอุปสรรคการค้าและร่วมกันแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้มอบภาพเหมือน พล.อ. ประยุทธ์

ที่ทำด้วยเซรามิกให้ด้วย

ทักษิณ “ทรัมป์-อาเบะ” แบบกันเอง

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ระหว่างการเยือนรอจะเข้าแถวถ่ายรูปหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกในการเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) ครั้งที่ 25 ที่ลานหน้าโรงแรม ช่วงหนึ่ง พล.อ. ประยุทธ์ ได้มีโอกาสพบปะทักษิณ พุดคุยกับ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น อย่างเป็นกันเอง

โวชาติมหาอำนาจไม่รังเกียจ

พล.อ. ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 25 ว่า ถือว่าประสบความสำเร็จเนื่องจากมีส่วนร่วมกล่าวด้วยแถลงทุกวาระในนามของประเทศไทย และสมาชิกอาเซียนทุกประเทศให้เกียรติตนเช่น นายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ

☆ มีต่อหน้า 15

รุมถากถาง! ☆ ต่อจากหน้า 14

รวมถึงนายลาดีเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย และผู้นำประเทศอื่นๆ อีก 20 ประเทศ ทักษิณ พุดคุยด้วยบรรยากาศที่มีมิตรไมตรีและอบอุ่น คุยกันได้ทุกประเด็น แต่รับรองว่าไม่มีการตกลงผลประโยชน์ใดๆ ขออย่าเชื่อฟังคำบิดเบือน ไม่ใช่จะไปตกลงชื่อของชายของเป็นการส่วนตัวเพราะทำไม่ได้เป็นกลไกข้าราชการจะต้องทำต่อไปว่าจะชื่อหรือไม่ชื่อชายหรือไม่ชาย

เก้าอี้ผู้ว่าฯ นนท์-ชลฯ ยังไม่ตั้งใคร

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และชลบุรี รายงานตัวเข้ารับหน้าที่ช่วยราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) แล้ว ว่า ทราบแล้ว โดยในคำสั่งได้ให้มาช่วยราชการเป็นเวลา 3 เดือน ก่อนที่รวมมททไทย จะตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร จึงยังไม่ต้องตั้งใหม่ เพราะมีรองผู้ว่าฯ รักษาการทำหน้าที่แทนอยู่แล้ว ในช่วง 3 เดือนให้ช่วยงานด้านยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ ให้อำนาจเขตตรวจราชการในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งสมัยก่อนกรณีแบบนี้เคยทำกันมากกว่า 300-400 ครั้งแล้ว เช่น กรณีของอดีต ผบ.ตร. อย่าง พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ พล.ต.อ. สันต์ สรุตานนท์ แต่ครั้งนี้มีการกำหนดเวลาเพื่อทบทวนว่าควรให้ไปลงที่ไหนถึงจะดี

“สุวัจน์” เห็นด้วยปฏิรูปดีเอสไอ

นายสุวัจน์ ต้นชูวาระ รมว.ยุติธรรม กล่าว ว่า กรณีที่นายกฯ ต้องการให้คณะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ปฏิรูปกรม

สอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ว่าเรื่องนี้ นายกฯได้มอบให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไปช่วยดู เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบราชการ ลองดูว่าการทำงานของพนักงานสอบสวนและตำรวจจะสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างไร ส่วนเรื่องคดีดีเอสไอจะยึดตามกฎหมายกำหนดจะมีบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ ระบุไว้เลย เช่น ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน คดีที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นคดีที่พิเศษจริงๆ มีความลับซับซ้อน เกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม หรือบางคดีที่มีอำนาจ

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนได้มอบหมายให้อธิบดีดีเอสไอไปลองคิดการปฏิรูปมา ซึ่งอธิบดีดีเอสไอจะจัดทำรายงานสรุปว่าในช่วง 13 ปีที่ได้ตั้งดีเอสไอมาทำอะไรที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งบ้าง

“ถาวร” แนะ 3 ข้อแก้ราคาขาย

นายถาวร เสนเนียม อดีต ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์และแกนนำ กปปส.กล่าวถึงกรณี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รุม.เกษตรและสหกรณ์ ระบุว่ามีคนทุบราคาขายเพื่อทำให้มีราคาต่ำผิดปกติ เพราะมีบริษัทเอกชนไปขายยางล่วงหน้าในราคาต่ำจึงกดราคาซื้อชาวสวนยางเพื่อไม่ให้บริษัทเอกชนรายนั้นขาดทุนเพิ่มว่า ในเมื่อ พล.อ.ฉัตรชัยรู้เจตน์นี้แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาค่าได้เพื่อไม่ให้มีการทุบราคาขายต่อจากนี้ เพราะรัฐบาลมีเครื่องมือคือกฎหมายการยางปี 2542 ดังนั้น 1.หากกระทรวงเกษตรฯ และผู้ว่าการยางฯ ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดก็ช่วยแก้ไขเรื่องนี้ได้ 2.การกระตุ้นให้ใช้ยางในประเทศอย่างเป็นทางการ 3.ขายยางให้ต่างประเทศนอกจากตลาดใหม่แล้วยังใช้การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างรัฐต่อรัฐ (บาเตอร์เทรด) ส่วนการขอให้เปลี่ยนตัวผู้บริหาร ทั้งรัฐมนตรีและผู้ว่าการยางฯ พูดยจนเมื่อยปากและไม่อยากพูดแล้ว

เขียวรสช.ปลดล็อกท้องถิ่นก่อน ชี้ใช้ฐานเสียง

'ปชป.' ดักคอตยอยเลือก 'วิษณุ' นัดถกสัปดาห์หน้า 'บิกตู' ยังไม่ทูลเกล้าฯ ครม. สมคิดนำยุคลพบนายกฯ สะพัดคัมแบ็กกรมว.เกษตร

'วิษณุ' นัด กรธ.-มท. สัปดาห์หน้า
หารือจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 'กกต.' มีน
ไม่ได้รับเชิญให้ร่วมวง ยัน รธน. ระบุ
ชัดเป็นหน้าที่ของ กกต. นักวิชาการ-
นักการเมืองท้องถิ่นหนุนเลือกตั้ง
ก่อน แต่หวังจะเสรีและเป็นธรรม
หรือไม่ ปชป. ชี้หวังประเมินฐาน
เสียงพรรคใหญ่ (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

คสช.

'บิกตู' ยังไม่ทูลเกล้าฯ ปรบกรม.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน
ที่ทำอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง
กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) กล่าวถึงการปรับคณะรัฐมนตรี
(ครม.) ก่อนออกเดินทางไปยังท่าอากาศยาน
นานาชาติดานัง นครดานัง สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเข้าร่วมการประชุม

ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25 และ
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ณ
กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่าง
วันที่ 10-15 พฤศจิกายนว่า "ยังไม่ทูลเกล้าฯ
รายชื่อรัฐมนตรีใหม่ อย่างไรก็ตาม ผาปกดูแล
ประเทศด้วย"

ยัน 6 คำถามไม่ขัดแย้งการเมือง

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์กล่าวผ่าน
รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ตอนหนึ่งว่า ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน
ประเทศ มีการปฏิรูปมากมายที่กำลังดำเนิน
การอยู่ และจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
มิฉะนั้นแล้วจะได้เฉพาะพื้นฐาน เพราะพื้น
ฐานจะทำให้เกิดการปฏิรูปในเชิงที่เป็นกิจกรรม
ขนาดใหญ่ ต้องดำเนินการให้เป็นขั้นเป็นตอน
มีระเบียบแบบแผน มีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อจะมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ของประเทศ คือ มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน โบราณกล่าวไว้แล้วว่า ความ
พยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น สำหรับ
อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือคำถามอีก 6 ข้อ ที่ขึ้น
ตามหน้าจจะเป็นคำถามต่อเนื่องจาก 4 ข้อ
เดิม ที่ได้สอบถามพี่น้องประชาชนไปแล้ว จะ
รวมเป็น 10 ข้อ ทุกคนสามารถไปให้คำตอบ
ได้ แสดงความคิดเห็นได้ หรืออาจเขียนข้อ
เสนอแนะเพิ่มเติมความคิดเห็นได้อย่างเป็น

อิสระและเปิดกว้าง อยากรให้ช่วยกันคิด ช่วย
กันแสดงออกมาตามช่องทางนี้ได้

"สำหรับผู้ที่เคยตอบ 4 คำถามแรกมาแล้ว
สามารถจะตอบใหม่ได้ทั้ง 10 ข้อ เรื่องนี้นายกฯ
หัวหน้า คสช. ไม่ได้มีเจตนาทางด้านการเมือง
หรือจะไปสร้างความขัดแย้งกับบรรดานักการ
การเมือง พรรคการเมืองที่ดีๆ เพื่อชาติบ้าน
เมือง มีมากมาย เราก็สมควรสนับสนุน ผม
เพียงแค่สร้างความเข้าใจ สร้างหลักคิดให้กับ
พี่น้องประชาชนกับกลุ่มทุกฝ่ายทุกหมู่เหล่า ที่
ท่านกล่าวว่าประชาชนย่อมมีสิทธิมีเสียงที่จะ
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมือง
ไทยนั้นคืออะไร นักการเมือง พรรคการเมือง
ที่ดี คงต้องเห็นชอบด้วยกันในเรื่องนี้ เพราะ
ทุกคน หลายท่านก็ตั้งใจในการที่จะทำให้บ้าน
เมืองพัฒนาไปข้างหน้า" นายกรัฐมนตรีกล่าว

แนะทุกพรรคปฏิรูปตัวเอง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า วันนี้ต้องกลับมา
สู่ปกติให้ได้ ทั้งนี้ จะต้องทำให้เกิดความไว้นื้อ
เชื่อใจกับพี่น้องประชาชน ทำผิดก็ทำใหม่ได้
หรือทำไม่ผิดก็ทำให้ดีขึ้นได้ในโอกาสหน้า อยากร
ให้ประชาชนทั้งประเทศมีความหวัง สมหวัง
มองอนาคต แล้วเดินนำไปสู่อนาคต คือ
ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน คงจะ
ต้องมุ่งเน้นนโยบายที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติและ
ทำงานร่วมกับนโยบายของพรรคการเมือง ถ้า
ทุกพรรคการเมืองเดินนำยุทธศาสตร์ชาติ
ร่วมกับนโยบายของพรรค ทำในสิ่งที่ควรจะ
เป็น จะเกิดการปฏิรูปประเทศ ตามที่ทุกคน
ต้องการในทุกมิติ

"พรรคการเมือง นักการเมืองกับรัฐบาล
และ คสช.เวลานี้ ควรจะต้องคำนึงถึงคนไทย
ทั้งประเทศเกือบ 70 ล้านคน ไม่ใช่การหว่าน
ลงไปทั้งหมดก็จะเป็นการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่ไม่เป็นธรรมมาภิบาล ไม่ทั่วถึง ไม่เท่า
เทียม ไม่เป็นธรรม เพราะฉะนั้นบรรดานักการ



ถกเอเปค - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เดินทางถึงโรงแรมฟูราม่า รีสอร์ท ดาเมิง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ก่อนเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน

เมือง พรรคการเมือง ทุกท่าน ผมไม่ใช่เป็นศัตรูของใคร ผมต้องการทำให้ทุกอย่างมันเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีอนาคต ไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นอีก ผมคาดหวังว่าหลายคน หลายท่าน หลายพรรค จะมีการเปลี่ยนแปลง การปรับตัวของทุกท่าน ทุกพรรค หวังว่าจะมีการปฏิรูปตัวเอง ลองฟังที่ผมพูดดูแล้วให้ลองคิดว่าผมมีเจตนาอะไร ผมไม่อาจจะไปทะเลาะกับใครได้ ผมจำเป็นต้องสร้างความปรองดอง ความปรองดองคือด้านการเมืองด้วย ทุกคนต้องปฏิรูปตัวเอง ปฏิรูปพรรค เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมาก่อนเสมอ ถ้าทำดีได้อย่างนี้ก็จะอยู่ครบวาระ ไม่ต้องไปเตรียมการเพื่อจะเลือกตั้งใหม่ตลอดเวลา” นายกษากล่าว

มท.เปิดรับคำตอบ6ข้อ13พ.ย.

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ให้สัมภาษณ์กรณีที พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกษ.และหัวหน้าคสช. มอบหมายให้ มท.เปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนต่อคำถาม 6 ข้อเกี่ยวกับอนาคตการเมืองไทยว่า มท.จะเปิดให้ประชาชนเดิน

ทางมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามของ นายกษ. ทั้ง 6 ข้อผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมประจำกระทรวง และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานครได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน นี้เป็นต้นไปในเวลาราชการ โดยประชาชนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันตัวบุคคล จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะแจกแบบฟอร์มให้ตอบคำถาม จะมีลักษณะเดียวกันกับแบบฟอร์ม 4 คำถามของนายกษ. ก่อนหน้านี้ ในส่วนภูมิภาคก็เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอและจังหวัดทั่วประเทศ

สนช.ป้องกันกู่หลุนพรรคได้

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงคำถาม 6 ข้อของนายกษ. ว่า ในคำถามข้อ 2 ที่ว่า คสช. จะสนับสนุนพรรคการเมืองได้หรือไม่ คสช. เป็นองค์กร ไม่ใช่ตัวบุคคล เมื่อเป็นองค์กรจะไปสนับสนุนใครตนว่าทำได้ทั้งนั้น แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ต้องไม่กระทำผิดรัฐธรรมนูญ กฎหมายทั่วไป รวมถึงกฎหมายเลือกตั้ง ส่วนที่ฝ่ายการเมืองวิจารณ์เรื่องข้อได้เปรียบเสียเปรียบนั้น แนนอนต้องเกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบแ่

แต่ส่วนตัวเชื่อลึกๆ ว่านายกษ.หรือ คสช.ไม่มีทางไปยุ่งหรือหนุนพรรคไหน นอกจากนี้นายกษ.รับรู้ ว่าประชาชนให้ความสนใจการเมือง แต่ที่ผ่านมามีแต่นักวิชาการ รวมถึงนักการเมืองออกมาพูดมามากแล้ว การตั้งคำถาม หรือโจทย์รอบนี้ นายกษ.คงอยากได้คำตอบจากประชาชนเท่านั้น

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะ กมธ. วิสามัญกู่การสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) กล่าวว่า ที่ฝ่ายการเมืองออกมาวิจารณ์เรื่อง 6 คำถามของนายกษ. ในทำนองว่า คสช. ไม่มีผลงาน มองไม่เห็นอนาคตเลยคงไม่ถูกต้อง เพราะปัญหาแต่ละเรื่องทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองนั้น หมักหมมไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบมาเป็น 10 ปี พอ คสช.เข้ามาก็ได้รับการแก้ไขตามลำดับ ทั้งเรื่องปัญหาการประมง ปัญหาด้านการบิน จะมาบอกว่า คสช.ไม่มีผลงานคงไม่ได้ ส่วนเรื่องนายกษ.หรือ คสช.จะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนใคร ชอบหรือไม่ชอบใครนั้นก็ เป็นสิทธิ ไม่ได้หมายความว่านายกษ.จะใช้เงินสนับสนุนพรรคไหนหรือทำผิดกฎหมายนั้นเป็นอีกเรื่อง ตอนนี้อย่างงเดินไปตามโรดแมป ไม่เห็นว่าใครจะไปวางทำให้สะดุด

สะพัด'ยุคล'นั่งรมว.เกษตรฯ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณี นายกษจะปรับ ครม.ว่า ส่วนตัวไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะไปอยู่ไหน หรืออยู่ที่เดิม เป็นเรื่องของนายกษที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม ที่ผ่านมานายกษไม่เคยถามความคิดเห็นแต่อย่างใด

"ที่มีการระบุว่าผมจะไปแล้วเอาทหารมาแทน ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ ทำไมทหารทำการไม่ได้หรือไร ผมก็ทหารผมมาอยู่กระทรวงเกษตรฯผมก็ทำงานได้" พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้นำนายยุคล ลิ้มแหลมทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และการกระทรวงเกษตรฯ เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษ คาดว่าน่าจะเข้าหารือเรื่องตำแหน่งในการปรับ ครม.ครั้งนี้ อาจกลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯอีกครั้ง

'อภิรดี'ไม่ติดใจหากหลุดเก้าอี้

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ทุกครั้งที่มีการปรับ ครม. มักจะมีชื่อนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดโผถูกปรับออกเสมอ โดยนางอภิรดีบารากับคนใกล้ชิดว่าถ้านายกษให้พักก็ไม่ได้ติดใจอะไร เพราะค่อนข้างเหนื่อยกับการเดินทางไปต่างประเทศบ่อย จึงทำให้เกิดกระแสข่าวว่านางอภิรดีอาจถอนตัวจาก ครม.เอง

'บิ๊กป้อม'ถรับครม.สัญจรได้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมเตรียมสารัตถะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.ปัตตานี และ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายนนี้ โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล

พล.อ.อุดมเดชกล่าวภายหลังการประชุมว่า เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนงานของรัฐบาล ส่วนเรื่องความปลอดภัยในการลงพื้นที่ คิดว่าไม่น่าเป็นห่วง กองอำนวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า เตรียมการไว้แล้ว และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่มีความปลอดภัย เห็นได้จากภารกิจของนายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือตูน บอดี้สแลม เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าภาคใต้มีความปลอดภัย แต่ต้องยอมรับว่ายังมีพื้นที่เห็นต่างแอบแฝงอยู่ เจ้าหน้าที่จะต้องระมัดระวัง และทุกคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความยินดีที่รัฐบาลจัดประชุม ครม.สัญจรในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้ดีขึ้น

'วิษณุ'นัดกรธ.-มท.ถกเลือกท้องถิ่น

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการปลดล็อกให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ว่า ในสัปดาห์หน้าได้นัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจะเปิดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น เนื่องจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นจะไม่เหมือนเดิม จึงต้องมีการแก้ไขกฎหมาย ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ คสช.จะพิจารณาว่าปลดล็อกให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับใดก่อน และระดับใดควรเลือกทีหลัง ทั้ง อบต. เทศบาล อบจ. กทม. และเมืองพัทยา โดยมีทั้งการเลือกสภาท้องถิ่นและสมาชิก คิดว่าไม่ปลดล็อกพร้อมกันทั้งหมด เพราะเกรงว่าจะเกิดความโกลาหลวุ่นวาย

ชี้ปลดล็อกคำสั่งคสช.ไปสู่อปท.

"การเลือกตั้งท้องถิ่นในบางระดับจะเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งใหญ่ และบางระดับอาจจะจำเป็นต้องเลือกตั้งภายหลังการเลือกตั้งระดับชาติไปแล้ว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องอาศัยกระทรวงมหาดไทยในการพิจารณาความจำเป็นเหมาะสม เพราะวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกระดับทำงานครบวาระทุกตำแหน่งแล้ว ขณะนี้จึงมีเพียงข้าราชการที่ทำหน้าที่รักษาการอยู่ แม้ทุกอย่างจะเดินหน้าไปอย่างไม่ติดขัด แต่เพื่อให้ก้าวไปสู่ระบอบประชาธิปไตย จึงต้องมีการปล่อยในส่วนเหล่านี้" เมื่อวันนี้นัดคำสั่ง คสช. 2 ฉบับ จึงต้องมีการผ่อนคลายว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นควรจะเป็นอย่างไร การเลือกตั้งระดับชาติควรจะเป็นอย่างไร แต่วันนี้ผมยังไม่บอกไม่ถูก แต่ทั้งหมดต้องรอให้กระทรวงมหาดไทยแก้กฎหมายเสียก่อน" นายวิษณุกล่าว

กกต.งวิษณุไม่เชิญร่วมถก

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงข่าวที่ระบุว่าในสัปดาห์หน้านายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะเชิญกระทรวงมหาดไทยและ กรธ. มาปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยไม่กล่าวถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าเป็นการออกข่าวที่แปลกยิ่ง เพราะมาตรา 224 (1) ของรัฐธรรมนูญ 2560 เขียนไว้ชัดเจนว่า กกต.มีหน้าที่และอำนาจในการจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง 5 ประเภท คือ ส.ส. ส.ว. สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ นอกจากนี้ในมาตรา 27 วรรคสองของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พร.บ.) ว่าด้วย กกต.พ.ศ.2560 เขียนไว้ชัดเจนว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ กกต.มีอำนาจในการดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง ภายใต้การควบคุมดูแลของ กกต. ดังนั้นหากจะมีการปรึกษาหารือ ควรให้ความสำคัญแก่ กกต.เป็นอันดับแรก เพราะ กกต.ต้องมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม อย่างไรก็ตาม คาดว่าท่านคงจะลืมนึกว่าโดนเซตซีโร่ไปแล้วไม่ต้องถามก็ได้

ปชป.จับบอบจ.เหตุไร้ผลงาน

นายประมวล เอมเปีย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่ทำเนียบวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายระบุว่ารัฐบาลและ คสช.กำลังพิจารณาจะปลดล็อกเพื่อให้มีการเลือกตั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ก่อนการเลือกตั้ง ส.ส.ว่า ที่ผ่านมา 3 ปี รัฐบาลมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูป อปท.เพื่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ใช้งบประมาณจำนวนมาก เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เสียงส่วนใหญ่ของ อปท. ทั้งเทศบาลระดับต่างๆ และ อบต. รวมถึงชาวบ้านต่างเห็นตรงกันและเสนอให้มีการยกเลิกหรือยุบ อบจ. เพราะเป็นหน่วยงานที่ทำงานซ้ำซ้อนทับพื้นที่ของเทศบาลตำบล อบต. เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร คือ อบจ. ไม่มีพื้นที่ทำงานของตัวเอง เพราะเขตงานครอบคลุมทั้งจังหวัดไปทับซ้อนกับ อบต.และเทศบาลที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบพื้นที่ชัดเจน แต่ อบจ.กลับมีงบประมาณจากการเก็บรายได้ทั้งจังหวัดจำนวนมาก เกิดความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณและงบบุคลากรปีและเอื้อพวกพ้อง จนเป็นที่มาของปัญหาการทุจริตและคดีคดโกงในคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จำนวนมาก ดังนั้น แทนที่จะยุบ อบจ.แล้วกระจายงบประมาณไปให้องค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ อบป.ทุกระดับได้รับรองค้ำพพให้สอดคล้อง ไม่เกิดปัญหา

ตักคอกหวังเข็กลเสียงการเมือง

นายประมวลกล่าวต่อว่า นอกจากนี่ที่ผ่านมามีข่าวเป็นระยะว่าจะมีการยุบควบรวม อบต. ที่มีประชากรน้อยกว่า 7,000 คน และอบต.ที่เก็บรายได้ต่ำกว่า 20 ล้านบาทต่อปีเพื่อรวมกับ อบต.ที่ใหญ่กว่า แก้ไขการทำงานซ้ำซ้อน ลดจำนวนบุคลากรของ อบป.ลงและประหยัดงบประมาณจ้างงานบุคคลมาใช้พัฒนาพื้นที่แทน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่กลับไม่มีการประชาสัมพันธ์ ทำให้นายก อบต. นายกเทศบาลตำบลเล็กๆ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องต่างใส่เกียร์ว่างกันหมด เพราะไม่มีความชัดเจน และไม่รู้จักตนเอง

“การที่นายวิษณุระบุว่าปลดล็อกในส่วนท้องถิ่นบางระดับก่อนนั้น หมายความว่าให้มีการเลือกตั้งเฉพาะเขตปกครองพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา หรือเฉพาะ อบจ.ก่อนใช้หรือไม่ เหตุใดจึงไม่ปลดล็อกส่วนท้องถิ่นให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันในคราวเดียว เลือกปฏิบัติทำไม เพราะแต่ละอปท.ก็มีวาระของการบริหารงานต่างกัน ในเมื่อจะปฏิรูปแล้วควรทำให้เป็นระบบไปในคราวเดียวกัน อย่าให้เกิดความสับสน จนสังคมเข้าใจว่าเป็นการเลือกปฏิบัติยังฐานเสียงในส่วนท้องถิ่นก่อน เพื่อเข็กลฐานเสียงของพรรคการเมืองในแต่ละภูมิภาคใช้รองรับการเลือกตั้ง ส.ส.ตามที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กัน ใช่หรือไม่” นายประมวลกล่าว

หัวหน้าตักคอกเขียวเลือกตั้งท้องถิ่น

นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.อบต.กลาง กล่าวว่า แนวคิดในการเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ก่อนการเลือกตั้งระดับชาติ มีการเรียกร้องมานานมากเพราะเป็นรากฐานในการพัฒนาระบบประชาธิปไตย ที่ผ่านมามีข้อสงสัยว่า การเมืองท้องถิ่นไม่ใช่คู่แข่งที่ท้าทายทำให้ประเทศมีความก้าวหน้า อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ คสช.คงต้องการจะประเมินพลังจากฐานคะแนนนิยมของประชาชนของพรรคการเมืองขนาดใหญ่ในแต่ละภูมิภาค

นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธุ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าว

ว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่มี ความชัดเจน เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่ง กกต.ต้องยกร่างใหม่ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรับสมัคร กกต.ชุดใหม่ คาดว่าต้องใช้เวลพอสมควร ยกเว้นจะใช้ร่างกฎหมายเดิมหรือใช้อำนาจพิเศษจากมาตรา 44 ทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นรวดเร็ว

นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ ที่ปรึกษาสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า สิ่งที่น่าห่วงมากที่สุดหากมีการเลือกตั้งท้องถิ่น คือนักการเมืองระดับชาติในบางพื้นที่จะเข้ามาตักคอกหรือซื้อตัวนักการเมืองท้องถิ่นบางรายไปไว้ในสังกัดล่วงหน้า เพื่อเตรียมใช้ประโยชน์ในการเลือกตั้งระดับชาติ (อ่านรายละเอียด น.2)

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

คสช.

สมาคมอบต.นัดถกเลือกตั้งท้องถิ่น

นายณพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว อ.แคว้น ในฐานนายกสมาคม อบต.จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หากมีการเลือกตั้งท้องถิ่นควรเลือกตั้งพร้อมกัน เพื่อความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมสัมมนา เรื่องเลือกตั้งท้องถิ่น วันที่ 20-22 พฤศจิกายน นี้ ที่ จ.ภูเก็ต นำมีความชัดเจนเรื่องดังกล่าวมากกว่านี้

นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนหรือหลังเลือกตั้งใหญ่นักการเมืองพร้อมเพื่อขออาสาสมัครประชาชนอีกครั้ง ถือเป็นแนวทางประชาธิปไตย การบริหารของรัฐบาล และ คสช.ทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย แต่ต้องมีการเลือกตั้งเพื่อให้ต่างประเทศยอมรับ เพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้า

นายปริชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า อยากให้มีการเลือกตั้งระดับชาติก่อน เพื่อให้มีสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่น หาก

ไม่มีกฎหมายลูก การเลือกตั้งท้องถิ่นอาจเป็นโฆชะ เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ

อจ.จีเลือกตั้งพร้อมกันหมด

นายธนเศรษฐ์ เจริญเมือง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เห็นด้วยกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เลือกตั้งทั้งผู้บริหารโดยตรง ทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วย การเลือกตั้งจำเป็นและควรทำเลย และต้องปฏิรูปเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วย ที่ผ่านมารัฐบาลไปแข่งแข่งทั้งหมด ทำให้ทุกจุดมีปัญหา ไม่มีการเลือกตั้งมา 3 ปีแล้ว เมื่อจะเริ่มแล้ว ก็ควรเริ่มเลย เปิดประชาธิปไตยทั่วประเทศพร้อมกันหมด แล้วกำหนดเลย ทำไม่ต้องเป็นขั้นเป็นตอน ในเมื่อผู้แทนก็ไม่ได้เลือกตั้งมานานเหมือนกันหมด

“มีเสียงเล่าลือมาว่าฝ่ายที่กุมอำนาจอยู่ในขณะนี้ต้องการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อน เพราะคนที่อยู่ในอำนาจขณะนี้ จะลงมาควบคุม อบป.ในระดับต่างๆ ได้ เขาเลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ใช้อำนาจที่มีอยู่ตอนนี้ควบคุมเลย ก็ต้องดูว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหม ทั้งวิธีการหาเสียง รวมถึงผู้สมัครแต่ละคนจะได้เปิดโปงได้ว่ามีลับลอมคมในในการเลือกตั้งอย่างไรบ้าง นี่คือข้อดีของประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้พูด ได้เสนอปัญหา และมีการตรวจสอบ นำไปสู่การบริหารงานอย่างโปร่งใส” นายธนเศรษฐ์กล่าว

ยุฟ่วงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.

นายบัณฑิต จันทร์โรจน์กิจ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในความเป็นจริง เมื่อรัฐธรรมนูญเรียบร้อย การเลือกตั้งระดับพรรคต้องมาก่อน ปัญหาใหญ่ที่พูดกันมาตลอดคือการจัดการเลือกตั้งในสภาวะรัฐประหาร จะเสรีและยุติธรรมหรือไม่ การใช้มาตรา 44 จะเป็นการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมในสายตาประชาชนหรือไม่

“ถ้าถามว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นควรมาก่อนหรือหลัง ผมคิดว่ายังงี้ก็ได้ แต่ที่สำคัญคือต้องเสรีและยุติธรรม อีกอย่างหนึ่งไปยกเลิกคดีต่างๆ ที่ไปฟ้องนักกิจกรรม นักเคลื่อนไหว นักวิชาการก่อน แล้วค่อยมาพูดเรื่องการเลือกตั้ง มิเช่นนั้นการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมก็ไม่เกิดขึ้น” นายบัณฑิตกล่าว

นายบัณฑิตกล่าวว่า ไม่ได้ใช้พรรคการเมืองในการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่รู้กันว่าการเมืองจำนวนมากเข้าไปสนับสนุน ส่งเสริมในทางใดทางหนึ่ง ในรอบสิบปีที่ผ่านมา นักการเมือง

ระดับชาติกลับไปเล่นการเมืองท้องถิ่นมากขึ้น หลายคนบอกว่าการเมืองระดับชาติเล่นยากขึ้น ขณะที่หลายคนมองว่าการเมืองท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่า ฉะนั้น ถ้าการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นก่อน ในเงื่อนไขที่เสรีและยุติธรรมก็ดี แต่ห่วงว่ามันจะไม่เป็นเช่นนั้น ที่ผ่านมารัฐบาลต้องการเลือกตั้งท้องถิ่นเอาไว้ โดยตั้งข้าราชการไปบริหารสภาท้องถิ่น กระทั่งผู้ว่ากทม. หากจะเริ่มจากผู้ว่า กทม. ก่อนก็ได้

พท. ร้องศาลรธน. จี้ปลดล็อก

ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพื่อไทย เดินทางมายื่นคำร้องใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการที่หัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ไม่ยกเลิกประกาศ คสช. ที่ 57/2557 และคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 3/2558 เข้าข่ายเป็นการกระทำขัดขวาง ไม่ให้พรรคการเมืองนักการเมือง ดำเนินการกิจกรรมทางการเมือง ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ถือเป็น การละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ตามมาตรา 45 และเป็นการกระทำตามมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ นับแต่ พ.ร.บ. ว่าด้วยพรรคการเมืองมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมาและกำหนดระยะเวลาให้พรรคการเมืองในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ แต่หัวหน้า คสช. กลับมีท่าทีที่จะยังไม่ต้องการให้มีการปลดล็อก ให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมเหล่านั้นได้

ปิดสมัคร 41 คนแห่ชิงกต.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่มีนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นมาตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 41 คน ทั้งนี้ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร มีผู้สนใจเข้ายื่นใบสมัครเป็น กกต. ถึง 17 คน โดยมีรายชื่อของผู้สมัครดังนี้ 1. นายยศศักดิ์ โกศัยกานนท์ ทนายความ 2. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. 3. นายอิสสระีย์ หารษาจรรยาโรจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 4. ว่าที่ ร.ต. อำนาจ อุปถัมภ์ ทนายความ 5. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 6. นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิ 7. พล.อ. อ. มานะ ประสพศรี อดีตเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ 8. นายสมศักดิ์ ศิริสุนทร นักกฎหมายอิสระ 9. พล.ท. ดร. พิระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช. 10. นายศรีสุรินทร์ จำปา ปลัดอำเภอ, นายอำเภอ 11. นางลัดดาวัลย์ ต้นติวิทยพิทักษ์ เลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.), รองประธานมูลนิธิองค์การกลางเพื่อประชาธิปไตย (P-NET) 12. นายทองสุข ดวงบุผา ประธานภาคประชาสังคม 13. นายประชา เตรรัตน์ อดีต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

14. นางชมพวรรณ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ หัวหน้าสำนักงานกฎหมายสุธีรชาติ 15. นายจิตติเชษฐ นุชนานู ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ 16. นายชัยวัฒน์ ประจงใจ กรรมการบริหารสภาทนายความ 17. นายพิระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตอธิบดีกรมที่ดิน และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด 18. นางรัชนิวรรณ อัศวิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร 19. นายมังกรเจริญผล หัวหน้าสำนักงานทนายความ มังกรเจริญผล 20. นายไสว จิตเพียร อดีตกรรมการสภาทนายความ 21. นายพีระ เพชรพานิชย์ รองประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 22. นายอิทธิพล บุญประคอง อธิบดีกรมสนธิสัญญา และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 23. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา อดีต รอง ผบ.ตร. 24. นายประหยัด เสนวิรัช นายกสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค 25. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ อดีต เลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 26. นายอนุพร อรุณรัตน์ กรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 27. นายวิษกรพุดิ รัตน์วิเชียร กรรมการรรมรยาทนายความ สภาทนายความ

14 พ.ย. นัดเห็นสเปกเทพ

28. นายสาธิต อุไรเวโรจนาร ผู้ตรวจสอบบัญชี 29. นายธนาโชค ขววิทย์บุญญา หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย ธนาโชค 30. ว่าที่ ร.ต. วิเชียรแสงทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อ. กำแพงแสน 31. ดร. นิษฐิติ จิรโรจน์บุญญา อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 32. นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี อดีต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 33. นายเกษม เกษมบุญชา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ภาค 1 34. นางสมศรี หาญอนันตสุข อดีต ผอ. การบริหารเครือข่าย

ช่วยเพื่อการเลือกตั้งเสรี (ANFREL) 35. นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 36. นายวรวิชัย โชคชนะ อดีตข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร 37. นายธงชัย จันทร์แจ้ง อดีต ผอ. โรงเรียนบ้านเปือย จ. ศรีสะเกษ 38. นายมะโน ทองปาน หัวหน้าสำนักงานเนติธรรมทนายความ 39. นายสันตติศรี อนันต์ไพบูลย์ ศาสตราจารย์ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 40. ว่าที่ ร.ต. สุรพล ดวงแข รองประธานมูลนิธิเพื่อนช้าง และ 41. พล.ท. ทานิต สร้างสมวงษ์ อดีตหัวหน้าศาลทหารสูงสุด

ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้คณะกรรมการสรรหานัดประชุมในวันที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 41 คน ว่าจำนวนผู้สมัครมีจำนวนเพียงพอต่อการสรรหาหรือไม่ หรือจะต้องดำเนินการตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 เพื่อสรรหาจากบุคคลที่สมัครที่มีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญต่อไป

'บิกฉัตร' ดอดเยี่ยมเกษตรกรราชบุรี

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยไม่ได้บอกล่วงหน้า มีนายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปภาพรวมในพื้นที่ โดยก่อนเข้าห้องประชุมนั้นทาง รมว.เกษตรฯ ได้เข้ามาทักทายเจ้าหน้าที่พร้อมพูดคุยเป็นกันเองว่า “ต้องการมาเยี่ยมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรแบบไม่ให้รู้ตัว เพื่อต้องการมาฟังและรับทราบปัญหาจากเกษตรกรโดยตรง จากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยังบ้านของนายไพฑูรย์ ศิริทองอายุ 49 ปี อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อยู่บ้านเลขที่ 44/3 หมู่ 7 ต.เตาปูน อ.โพธาราม ได้มีการจัดแบ่งพื้นที่ปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว ควาย ปลูกข้าวแบบผสมผสาน ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า วันนี้มาแบบไม่มีข้าราชการมาต้อนรับเพื่ออยากเห็นของจริง ทำให้ได้เห็นภาพจริง ถ้าหากเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถทำได้จริงจะช่วยลดรายจ่ายในครอบครัวได้ ส่วนสิ่งที่ห่วงใยจะทำอย่างไรกับสิ่งตีๆแบบนี้ให้ขยายไปสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงจะกลับไปทบทวน ทำให้เรื่องนี้ให้เร็วและขยายวงกว้างออกไปให้มากที่สุด ปีที่แล้วได้กำหนดพื้นที่ไว้ประมาณ 7 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ตรงนี้เป็น 1 ใน 7 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ในปี 2561 ได้มอบนโยบายมาให้เพิ่มพื้นที่ไปอีก 7 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ต้องกลับไปทบทวนวิธีการในการทำงาน เพราะจำนวนเพิ่มอีกเท่าตัว จำเป็นต้องดูทั้งของเก่าและของใหม่ด้วย ให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเข้าใจ และโครงการ 5 ประสานจะต้องเพิ่มความเข้มข้นและลงพื้นที่ที่จะต้องไม่มีการเตรียมการ จะได้เห็นของจริงเพื่อจะนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าการพัฒนาที่ดีขึ้น



คลังสมอง

ในช่วงวันที่ 15 พ.ย.-12 ธ.ค. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่มีนายปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นประธานกรรมการ มีกำหนดจัดเวที 4 ภาคตามหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนในประเด็นการปฏิรูปสังคมด้านต่าง ๆ โดยหนึ่งในนั้นมีข้อเสนอเรื่องขยายอายุเกษียณราชการ จากเดิมกำหนดเกษียณที่ 60 ปีเป็น 63 ปีโดยใช้วิธีขยายอายุเกษียณแบบขั้นบันได เพื่อนำร่องรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต

ข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุระบุว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาอัตราการเกิดของคนไทยลดน้อยลงบวกกับความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ส่งผลให้ประชากรไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้น จากการสำรวจ ในปี 2560 พบประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุคือกลุ่มคนอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวนกว่า 10 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 15 จากจำนวนประชากรทั้งประเทศ 65 ล้านคน และคาดการณ์ในปี 2579 ไทยจะกลายเป็น “สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด” หรือ Super Aged Society กล่าวคือ มีผู้สูงอายุร้อยละ 30 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ การเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุแบบ

ก้าวกระโดดเช่นนี้ องค์การสหประชาชาติ (UN) ประเมินว่าในปี 2583 ไทยจะมีประชากรสูงอายุมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน

การเตรียมความพร้อมรับมือกับ “สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด” เป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ขณะที่ข้อเสนอเรื่องขยายอายุเกษียณราชการก็ไม่ควรทำแบบฉาบฉวย-เหมาเข่ง หากแต่ต้องคัดกรองและให้สิทธิเฉพาะผู้สูงอายุที่สมัครใจและมีคุณภาพ กล่าวคือ เป็นผู้สูงวัยที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านต่างๆ และสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยยึดหลัก “คลังสมอง” ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เคยพระราชทานแนวพระราชดำริในที่ประชุมมหาสมาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐานเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2543 โดยให้นำผู้ที่เกษียณอายุแต่ยังมีความรู้ ความสามารถ มาช่วยงานเพื่อประโยชน์ของประเทศ

โลกในศตวรรษที่ 21 หลายประเทศกำลังเผชิญภาวะ “สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด” ประกอบกับเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การขับเคลื่อนประเทศจำเป็นต้องเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ที่มีจุดแข็งในแง่ของการปรับตัวตามเทคโนโลยีและไม่ยึดติดในกรอบจารีตเดิมๆ ได้เข้ามาทำหน้าที่บริหารมากขึ้น สะท้อนจากผลเลือกตั้งหลายประเทศที่ได้ผู้นำอายุน้อยลงเรื่อยๆ อาทิ นายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ที่มีอายุ 39 ปี หรือนายเชบาสเตียน คูร์ช นายกรัฐมนตรีออสเตรีย ที่มีอายุเพียง 31 ปีเท่านั้น ขณะที่ผู้สูงวัยในฐานะ “คลังสมอง” คอยช่วยทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้คำปรึกษาคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศ.

วันแรกจองเน้น ตลาดประชารัฐ

สร้างอาชีพทั่วประเทศ บึกฉัตรเรียกผู้ว่ากยท. จีถามยางร่วงผิตปกติ

มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯ-นาย
อำเภอเร่งเคลียร์ปัญหา
ตลาดประชารัฐ มุ่งสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก เปิด
ลงทะเบียนวันแรกคึกคัก
(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ตลาดประชารัฐ

เปิดตลาดประชารัฐทั่วประเทศคึกคัก

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันแรกของการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐตามจังหวัดต่างๆ พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายนนี้ พบว่าบรรดาผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พากันตรวจเยี่ยมและให้การต้อนรับ ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย เกษตรกร และประชาชนผู้มีรายได้น้อย ททยอยกันเดินทางมาลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัด รวมทั้งตามศูนย์ดำรงธรรมอำเภอต่างๆ ท่ามกลางบรรยากาศโดยรวมค่อนข่างคึกคักและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะที่ จ.กระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ ได้จัดเตรียมปันโตใส่อาหาร 1 ถาดใหญ่ ใ้มอบ

ให้แก่ผู้มายื่นลงทะเบียนเป็นคนแรกด้วย

นางสนธิมณี ทองคำ อายุ 62 ปี ประธานกลุ่มจักสานวังน้ำเขียว หมู่ 1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เป็นคนแรกที่เดินทางมาลงทะเบียน และได้รับปันโตเป็นที่ระลึก กล่าวว่า สำหรับกลุ่มจักสานวังน้ำเขียวได้รวมกลุ่มสมาชิกผลิตเครื่องจักสานจากหวายและไม้ไผ่ แต่ประสบปัญหาไม่มีตลาดจำหน่าย หลังจากทราบข่าวทางภาครัฐเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ จึงรีบมาลงทะเบียนไว้เพื่อเข้าร่วมโครงการ เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มผลิตออกมาจะมีที่จำหน่ายแน่นอน ไม่ต้องเร่ขายเหมือนที่ผ่านมาต่อไป

ตรังคึกคักเปิดตลาด5ธ.ค.

นายศิริพัฒน์ พัทธกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังจะคึกคักเปิดตลาดวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ภายในงานฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5-20 ธันวาคม 2560 ณ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาทุ่งแจ้ง จ.ตรัง จะมีการจำหน่ายสินค้าโครงการ 9101 สินค้าเกษตร การจัดงานในปีนี้เป็นวันจากเดิม 10 วันเป็น 15 วัน เพื่อให้ประชาชนได้มาร่วมกิจกรรมกันมากขึ้น เพื่อสนับสนุนสินค้าขึ้นชื่อและของดีจากทั้ง 10 อำเภอมาออกร้านจัดแสดงและจำหน่าย การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและโดดเด่นของจังหวัดตรัง การแสดงของนักเรียน

พังงาแบ่งตลาดเป็น7ประเภท

นายสิทธิชัย คักดา ผู้ว่าราชการจังหวัด

พังงา กล่าวว่า พบว่าพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการให้ความสนใจตลาดประชารัฐมาก ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้ประกอบการทยอยเข้ามาลงทะเบียนจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ในพื้นที่เร่งเข้ามาลงทะเบียนตลาดประชารัฐ จังหวัดพังงามีประเภทตลาดประชารัฐจำนวน 7 ประเภท คือ ตลาดประชารัฐ กรีน มาร์เก็ต ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ตลาดประชารัฐต้องชม และตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม

พะเยาจัดเชิงวิถีวัฒนธรรมชุมชน

นายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จังหวัดจะเข้าไปดูแลเรื่องของการบริหารจัดการตลาดทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและประสบผลตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล จังหวัดพะเยามีตลาดที่แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนหลายแห่ง จะมีการจัดเป็นแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ที่กำหนดไว้ ทูทางสังคมของพะเยาเป็นเชิงวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่มีคุณค่า เมื่อนำมาเป็นทุนทางเศรษฐกิจ เชื่อว่าจะทำให้เกิดความกลมกลืนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนได้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

แม่ค้าโคราชดีใจไม่ทิ้งรากหญ้า

นางธัญญา หวังเชื่อนกลาง อายุ 47 ปี แม่ค้าชาว ต.พะวงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ต้องการขยายตลาดการขายน้ำสมุนไพรต่างๆ เป็นพืชในท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เมื่อเกิดโครงการนี้ขึ้น จึงรู้สึกดีใจที่รัฐบาลไม่ทอดทิ้งคนรากหญ้า

น.ส.อรพรรณ นาคาแก้ว อายุ 43 ปี ชาว ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ค่าขายสินค้ามือสอง ตั้งแต่เครื่องนุ่งห่ม กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ดีใจที่

รัฐบาลเริ่มโครงการนี้ ให้มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือ

มท.สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัดเคลียร์ปัญหา

นายนิสิต จันทน์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการเปิดลงทะเบียนตลาดประชารัฐ วันแรก ของทุกจังหวัดและทุกอำเภอ ว่า จากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอได้รายงานมา ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างดี และมีประชาชนให้ความสนใจและเข้ามาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากโดยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น จ.สกลนคร มีผู้ลงทะเบียนถึง 400 คน ภายในครึ่งวันเช้า จ.นครราชสีมา 353 คน จ.บึงกาฬ 91 คน ก่อนจะลงทะเบียนต้องผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์เพื่อซักถามว่า ผู้ประกอบการเหมาะสมกับตลาดประเภทใด งานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ความสำคัญ โดยลงไปดูพื้นที่ด้วยตนเอง

นายนิสิตกล่าวว่า สำหรับขั้นตอนจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน ดำเนินการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. การลงทะเบียนจะมีแบบฟอร์มรายละเอียดให้กรอก พร้อมสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ต้องการพื้นที่ค้าขาย เพื่อป้องกันการขอพื้นที่ซ้ำซ้อนและดูว่าเหมาะสมกับตลาดประเภทใด ขั้นตอนนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา รวมถึงจะมีการประเมินผล ขณะนี้ยังไม่พบปัญหาใดๆ แต่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับจังหวัด และนายอำเภอในระดับอำเภอ ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ หากพบปัญหา การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐจะช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากมีความแข็งแกร่ง

เกษตรกรขี้กูปลอดคบ.ประชานิยม

นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่ อ.ก.ส.เตรียมเงิน 8 หมื่นล้านบาท เพื่อปล่อยสินเชื่อแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยไม่คิดดอกเบี้ย อ้างว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพและยกระดับราคาข้าวเปลือกนาปี 2560/61 และในจำนวนนี้ทราบว่าเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลถึง 5 หมื่นล้านบาทนั้น ในประเด็นดังกล่าวนี้ ถือว่ารัฐบาลเกาไม่ถูกที่ค้น เพราะความช่วยเหลือเป็นเงินกู้ ถึงแม้ว่าจะปลอดดอกเบี้ยก็ตาม แต่เป็นเงินกู้ เมื่อกู้หมายถึงต้องคืน รายละเอียดของหลักเกณฑ์

ต่างๆ ออกมาจากภาครัฐ โดยไม่สอบถามความต้องการที่แท้จริงจากเกษตรกรก่อน

“แนวทางแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นประชานิยมเช่นกัน เพราะนำเงินมาล่อและซื้อใจเกษตรกร เงินที่ให้เป็นเงินกู้ ถือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น และที่สำคัญเป็นการแก้ไข้ปัญหาแบบไม่ยั่งยืน เทียบกับแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่มีนโยบายแฝง คือ 1.ประชานิยม และ 2.ปกติ อ.ก.ส.จะได้รับค่าบริการจัดการ 3% ยิ่งโครงการล่าสุดนี้ทราบว่าจะมีเงินอุดหนุนจากรัฐ หรือจากภาษีของประชาชน จำนวนมากถึง 5 หมื่นล้านบาท จึงถือว่ารัฐบาลอาจใช้งบประมาณ แก้ไขไม่ตรงจุดของปัญหา ช่วงแรกชวาวนาหรือเกษตรกรอาจพอใจและดีใจ เพราะมีเงินเข้ามา แต่ท้ายที่สุดชวาวนาจะได้อะไร นอกจากมีหนี้สินเพิ่ม และอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว หากทางปลดหนี้สินในชีวิตไม่ได้” นายอุบลศักดิ์กล่าว และว่า วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายนนี้ คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนจากเกษตรกรภาคต่างๆ จะเข้าไปพบอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมคณะกรรมการ จะขอใช้สถานที่เพื่อประชุมหารือกันในหลายประเด็น โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไข้ปัญหาอย่างยั่งยืน แก้ไข้ปัญหาความยากจน และปลดหนี้สิน รวมถึงการเสนอให้ตั้งกระทรวงการข้าวด้วย หากประชุมเสร็จ แล้วมีผลประชุมอย่างไร จะเร่งนำเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการ เสนอถึงรัฐบาลเพื่อแจ้งถึงความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะชวาวนา

2แบงก์รัฐรับลูกทบทวนคบ.

นายสมชัย ลัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะทำงานกำลังพิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มผู้มรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการระยะที่ 2 โดยโจทย์ที่รัฐบาลให้มา คือทำอย่างไรให้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยกว่า 11.4 ล้านบาท มีรายได้น้อยกว่า 1 แสนบาทต่อปี เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ในรอบใหม่ เพราะการลงทะเบียนคนจน ชัดเส้นรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อปี ซึ่งเริ่มหรือถึงมาตรการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ตกผลึกจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดให้ทราบได้ เพราะยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด และยังมีเวลาคิด โดยเรื่องนี้จะสรุปให้ในเดือนธันวาคมนี้ และมาตรการนำมาใช้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง

เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาฯ และภาคเอกชน

นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.กำลังคิดมาตรการทำให้กลุ่มผู้มรายได้น้อยมีรายได้น้อยขึ้นตามนโยบายรัฐบาล ขณะนี้ยังไม่สรุปว่าจะใช้มาตรการใด เพราะเพิ่งได้รับมอบนโยบายมา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผ่านมาไม่ถึงสัปดาห์ เรื่องนี้คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ซึ่งกระทรวงการคลังให้กรอบเดือนธันวาคมได้ข้อสรุป การออกมาตรการเป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ซึ่งผู้มรายได้น้อยมาลงทะเบียนสวัสดิการผ่าน ธ.ก.ส.มีถึง 6.6 ล้านคน มากกว่าลูกค้าธนาคารที่มีอยู่ประมาณ 3-4 ล้านคน ดังนั้น มาตรการออกมาต้องพิจารณาว่าทำอย่างไร เพื่อดูแลกลุ่มคนกลุ่มนี้ได้ครอบคลุมทั้งหมด

“แนวทางเบื้องต้น มีทั้งให้ความรู้ทางการเงิน ฝึกอบรมอาชีพ ส่วนเรื่องให้ดอกเบี้ยเงินกู้ถูก ดอกเบี้ยเงินฝากสูงนั้น ถ้าจำเป็นก็สามารถทำได้ ขณะนี้ยังไม่สรุปมาตรการใดๆ เพราะกำลังคิดและพิจารณา รวมถึงต้องนำข้อมูลผู้มรายได้น้อยทั่วประเทศมาวิเคราะห์ เนื่องจากแต่ละพื้นที่การให้ความช่วยเหลืออาจแตกต่างกัน” นายสมศักดิ์กล่าว

ด้านนางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ กล่าวว่า ออมสินกำลังพิจารณาโครงการช่วยเหลือกลุ่มผู้มรายได้น้อยเพื่อให้มีรายได้น้อยขึ้น ส่วนมาตรการด้านการเงินนั้น จะนำผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชื่อและเงินฝากที่มีอยู่มาพิจารณาว่าจะทำให้อัตราดอกเบี้ยกับนโยบายเพิ่มรายได้น้อยคนจน โดยในส่วนของเงินกู้ยืม ออมสินมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อในโครงการธนาคารประชาชน ถ้าเป็นโครงการภาครัฐสามารถลดดอกเบี้ยได้อีก แต่จะลดได้เท่าไร คงขึ้นอยู่กับโครงการ ขณะนี้กำลังพิจารณาอยู่ ส่วนเงินฝากนั้นมีโครงการเงินฝากธนาคารประชาชน ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยออมทรัพย์ถึง 3 เท่า ปกติดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อยู่ที่ 0.5% ต่อปี ในกลุ่มนี้สามารถเพิ่มให้เป็น 1.5% ต่อปีได้

กพร.เร่งช่วยเหลือกลุ่มรายได้น้อย

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า นายจิรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน

ได้มอบหมายให้ กพร.ดำเนินการฝึกทักษะอาชีพ เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย ที่จดทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ มีประชากรผู้มีรายได้น้อยประมาณ 11.4 ล้านคน จังหวัดที่มีคนจนมากที่สุดคือ แม่ฮ่องสอน มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่ำที่สุด 8,821 บาทต่อเดือน ส่วนจังหวัดที่รองลงมา 4 จังหวัด คือ อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ สกลนคร และปัตตานี กพร.มอบหมายให้สถาบัน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย กำหนดดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เป้าหมาย 61,840 คน

นายสุทธิภักกล่าวว่า กพร.จะบูรณาการร่วมกับองค์กรเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ แต่ละจังหวัด รวมถึงการประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน เพื่อร่วมกันคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง และสำรวจความต้องการด้านอาชีพ เพื่อดำเนินการฝึกทักษะได้ตรงกับความต้องการ หากผู้มีรายได้น้อยต้องการเข้าทำงานในระบบการจ้างงาน กพร.จะร่วมกับกรมการจัดหางาน (กกจ.) เป็นหน่วยงานกลางในการช่วยเหลือหางานทำได้ด้วย

“การฝึกอาชีพให้กลุ่มนี้ มีระยะเวลาการฝึกอบรมเพียง 18 ชั่วโมง จบแล้วนำไปประกอบอาชีพได้ทันที ผู้สอนจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย อาทิ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน ช่างปุกระเบื้อง ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน การทำแก๊วจากยางรถยนต์ ฯลฯ จากสถิติช่างฝีมือที่ประกอบอาชีพในด้านช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านมีรายได้น้อยถึง 70,000 บาทต่อเดือน พร้อมส่งเสริมให้เป็นช่างฝีมืออิสระ ช่างประจำหมู่บ้าน และเป็นอุตสาหกรรมในชุมชน เตรียมหาหรือทุกภาคส่วนในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้” อธิบดี กพร.กล่าว

ยางสงขลายนไม่บุกกรุง

จากกรณีตัวแทนชาวสวนยางจากเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ เตรียมเดินทางไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ให้แสดงความรับผิดชอบ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาราคายางพารานั้น ในส่วนของ จ.สงขลา นายสมพงษ์ ราชสุวรรณ แกนนำเครือข่ายชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ได้มีการหารือร่วมกันกับแกนนำหลายกลุ่ม มีความเห็นตรงกันจะไม่

เดินทางเข้า กทม.ในวันดังกล่าว เนื่องจากมองไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์อะไร เพราะที่ผ่านมาการที่ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนการยางแห่งประเทศไทยหรือ กยท.ที่ อ.หาดใหญ่ ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องทั้งเรื่องการให้ชดเชยแผ่นรมควั่นที่ตกค้างอยู่ในตลาดกลางหลายแห่งออกไปภายใน 15 วัน รวมถึงการไม่ให้บริษัทร่วมทุนเข้าประมูลยางแผ่นรมควั่นที่ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ ก็ได้มีการดำเนินการตามข้อเรียกร้องทั้งหมดแล้ว ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ได้เข้ามาทำหน้าที่ในการประมูลยางแผ่นรมควั่นแล้ว ก็ไม่มีประเด็นอะไรต้องเข้า กทม.

“ขณะนี้ กยท.พยายามแก้ไขปัญหาคือ ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเต็มที่ การที่มีตลาดกลางนี้ยางสดในอำเภอนาทวีทำให้ราคาน้ำยางสดปรับตัวเพิ่มขึ้น แม้จะยังต่ำกว่าต้นทุนของชาวสวนยาง แต่เชื่อว่าหากร่วมกันแก้ไขปัญหา อีกไม่นานสถานการณ์ราคาก็จะปรับตัวดีขึ้น” นายสมพงษ์กล่าว

ธีธัชมันใจตั้งบ.ร่วมทุนถูกทาง

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากกรณีถูกโจมตีในเรื่องการบริหารยางพารานั้นไม่ขอตอบโต้ฝ่ายใดทั้งสิ้น คงจะพูดด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเท่านั้น หากกลับดูข้อมูลที่เกิดขึ้นจะพบว่าราคาที่ราคายางตกต่ำในครั้งนี้นี้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยพื้นฐานของยางพาราที่ปริมาณการปลูกยางเพิ่มขึ้นทั่วโลก มีการเก็งกำไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม กยท.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับราคายางพาราให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการจัดตั้งบริษัท ร่วมทุนยางพารา จำกัด เพื่อเข้าซื้อขายในราคาน้ำตาล ส่งผลให้ราคายางในตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 2-3 บาทต่อกิโลกรัม แต่เนื่องจากความผันผวนของตลาดล่วงหน้าทำให้ราคายางกลับมามากอีก ครั้ง ซึ่งวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการ กยท. วาระเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาราคายาง

(อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 8

ตลาดประชารัฐ

นายธีธัชกล่าวว่า มีมติที่ประชุมให้ทบทุน

วิธีการเข้าตลาดของกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง ให้สะท้อนความเป็นจริงไม่สูงกว่าราคากลางมากเกินไป และให้ปฏิบัติตามระเบียบตลาดกลาง กยท.อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการรับมอบยางภายใน 2 วัน หากเกินกำหนดต้องจ่ายค่าปรับเป็นรายวัน รวมถึงให้หน่วยธุรกิจพิจารณาการเข้าซื้อขายก่อนด้วยในพื้นที่จากเกษตรกรโดยตรงเพิ่มเติมผ่านทางตลาดของ กยท.ในภาคอีสาน และขยายเปิดจุดในแต่ละตลาดให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมทบทวนระเบียบการขอสนับสนุนสินเชื่อให้มีความผ่อนปรนขึ้น หรือหาแนวทางเพื่อให้เกษตรกรหันมาแปรรูปมากขึ้นตามข้อเสนอแนะของเครือข่ายเกษตรกรภาคตะวันออกและผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง และพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้รับสิทธิมากขึ้น และให้เร่งผลักดันโครงการสินเชื่อเพื่ออุดหนุนปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุ่มต่างๆ

“ประเด็นเร่งด่วนเหล่านี้ กยท.จะเร่งดำเนินการพิจารณาและขับเคลื่อนให้เร็วที่สุด ซึ่งจะเกิดประโยชน์และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างยั่งยืน ส่วนประเด็นเรียกร้องที่ไม่ส่งผลต่อการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไม่ได้มีมติพิจารณา” นายธีธัชกล่าว

กยท.หนุนใช้ยางพาราในประเทศ

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการ กยท. ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวว่า กยท.สนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศ รวมถึงการแปรรูปยางเพิ่มมูลค่า เป็นวิธีการแก้ปัญหาราคายางที่มีความผันผวนได้อย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินโครงการแล้ว เช่น โครงการยางล้อประชารัฐ ขณะนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากเกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่ภาคต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมทางหลวง จะนำยางพารา มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในการกิจของกรมทางหลวง เป็นการช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ และเพิ่มปริมาณการใช้ยางให้มากขึ้นในอนาคต กยท.มีแนวคิดจะส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรแปรรูปหมอนยางพาราภายใต้คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน โดยให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ผลิตหมอนยางพาราร่วมโครงการเพื่อผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานกำหนด และเร่งหาตลาดส่งออกซึ่งอยู่ระหว่างพูดคุยร่วมกับกลุ่มสหกรณ์และผู้ประกอบการกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ

แนะแปรรูปยาง-ส่งออกเพิ่มขึ้น

นายวิษระ ชินอารมณ ประธานสหกรณ์เครือข่ายพารา จ.ตราด จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันทางสหกรณ์รับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรแล้วนำมาเป็นน้ำยางข้น สำหรับสถานการณ์ราคายางตอนนี้ ทางสหกรณ์ได้ช่วยรับซื้อพวงราคาให้เกษตรกรรายย่อยซึ่งสูงกว่าเอกชนอื่นๆ ในพื้นที่ โดยน้ำยางสดทางสหกรณ์รับซื้อที่ราคา 41 บาทต่อกิโลกรัม มองว่าการแก้ปัญหาราคายางอีกวิธีที่ดี คือ การแปรรูปยางและส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ยางให้เพิ่มขึ้น เพราะที่ผ่านมาประเทศไทยส่งออกวัตถุดิบยางถึง 87% ขณะที่ส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ยางแค่ 13%

นายเกรียงไกร เทพินทร์ ประธานสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด กล่าวว่า สถานการณ์ในช่วงราคายางผันผวน เกิดขึ้นตามกลไกการตลาด จะต้องส่งเสริมการเพิ่มมูลค่ายางพาราโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ใช้ในประเทศและส่งออกขายต่างประเทศ ไม่หยุดแค่วัตถุดิบยางเท่านั้น ขณะนี้ทางสหกรณ์ได้แปรรูปวัตถุดิบยางที่รับซื้อเป็นหมอนยางพาราเพื่อช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ นอกจากการรับซื้อน้ำยางแล้ว ยังให้กลุ่มแม่บ้านชาวสวนยางตัดเย็บปลอกหมอนเพื่อส่งขายพร้อมหมอนยางพาราด้วย

“รู้สึกเห็นด้วยและชอบที่ กยท. ทำโครงการล้อยางประชารัฐขึ้นมา เพราะเป็นโครงการที่ส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ และอยากให้ กยท.มีโครงการในรูปแบบนี้อีกหลายๆ โครงการอยากให้เกษตรกรใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง หันมาพึ่งพาตนเอง พยายามจับกลุ่มเข้าหาสถาบันและรวมตัวกันทำกิจกรรมร่วมกันในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราเพื่อให้สามารถอยู่ได้ในช่วงที่ราคายางผันผวน การมองหาอาชีพเสริมจะสามารถสร้างรายได้เพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของพวกเขาพี่น้องชาวสวนยางต่อไป” นายเกรียงไกรกล่าว

‘ปึกฉัตร’ หนุนพ่อค้าทุบราคา

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เรียกนายอีอีช สุขสะอาด ผู้ว่า กยท. เข้าพบเพื่อชี้แจงราคายางที่ลดลงในช่วงนี้ว่า ความผิดปกติและเกิดจากสาเหตุอะไร ทราบว่าราคายางลดลงเนื่องจากปัจจัยในต่างประเทศ แต่ถือว่าราคายางปรับตัวลดลงผิดปกติ เพราะเป็นฤดูฝน ยางกรีดไม่ได้ ราคายางต้องสูงขึ้น แต่ราคากลับลดลง ส่วนตัวไม่ยกยอผู้คุมมากเรื่องของราคายาง เชื่อว่ามีคน

ทำให้ราคาคงต่ำลง เพราะมีพ่อค้ารายหนึ่งไปขายยางในต่างประเทศไว้ในราคาต่ำ พอถึงเวลาส่งมอบ ก็มากตราคายางในประเทศเพื่อไม่ขาดทุนจากการขายล่วงหน้าไว้ จึงเชื่อว่าราคายางที่ตกต่ำ เพราะมีเอกชนบางรายตั้งใจถราคายางในประเทศ

รายงานข่าวระบุว่า บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด มีการรายงานว่าได้ซื้อขายยางในตลาดจริงแต่ไม่สามารถให้รายละเอียดปริมาณที่ซื้อ จากวงเงินร่วมทุนระหว่าง กยท.กับ 5 เสือส่งออก รวมมูลค่า 1,200 ล้านบาท แต่ระบุว่าการลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2 เดือนที่ผ่านมาขาดทุนไปแล้วเกือบ 7 ล้านบาท โดยการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เพื่อการส่งมอบเดือนกันยายน 112 สัญญา ราคาเฉลี่ย 64.65 บาท มีกำไรสุทธิในรอบเดือนกันยายนจำนวน 507,547 บาท ส่วนเดือนตุลาคม ลงทุน 184 สัญญา ราคาเฉลี่ย 58.61 บาท ปิดสถานะ 2 ครั้งขาดทุน 6,471,083 บาท

สวนยางได้ถก3ประเด็นขงปึกฉัตร

ที่ชุมนุมสหกรณ์ กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี นายสุนทร รัชชรงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ และเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย พร้อมนายสุรัตน์ เทือกสุบรรณ ประธานที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี และประธานกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรภาคใต้ และนายเพิก เลิศวังพง อดีตกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ประชุมร่วมกับแกนนำเครือข่ายสหกรณ์ชาวสวนยาง และแกนนำเกษตรกรชาวสวนยางจาก จ.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช กระบี่ และ จ.จันทบุรี ประมาณ 50 คนหารือทางออกแก้ไขปัญหายางพาราราคาตกต่ำในประเด็นหัวข้อ ร่วมพลัง ยางได้ ลูไปด้วยกัน โดยมีการรับฟังความคิดเห็นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนยางจากพื้นที่จริง รวมทั้งเสนอวิธีการแก้ไขวิกฤตยางพาราไทยอย่างยั่งยืนต่อรัฐบาล โดยจะนำตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง ประมาณ 100 คน พร้อมข้อเสนอเข้าพบนายกรัฐมนตรีโดยตรง วันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ ที่ประชุมได้มีมติ 3 ข้อ เพื่อให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหา ประกอบด้วย 1.ให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ถอนหุ้นจากบริษัท

ร่วมทุน และจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยถือหุ้นร่วมกับเกษตรกร 2.ติดตามนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ และ 3.แสดงเชิงสัญลักษณ์โดยตัวแทนเกษตรกรแต่ละจังหวัดเดินทางเข้าร่วมพบปะกับนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอแนวทาง

ชัดบอร์ดยางบริหารตลาด

นายสุรัตน์กล่าวว่า การประชุมร่วมกันครั้งนี้เพื่อต้องการทราบปัญหาที่แท้จริง รวมถึงวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อรวบรวมเสนอรัฐบาล โดยเฉพาะประเด็นการบริหารของบอร์ดยางแห่งประเทศไทย ดำเนินงานผิดพลาดตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชน เห็นได้ชัดจากการเข้าไปประมูลซื้อขายพาราจากตลาดกลางยางพาราทั่วประเทศ 5 แห่งในราคาสูงเกินจริง ไม่ใช้ลักษณะการนำตลาดตามอย่างที่กล่าวอ้าง ได้สร้างวิกฤตให้กับตลาดยางพาราอย่างมาก

“ในช่วงที่มีการประมูลราคานำตลาด มียางพาราขายได้ 61.50 บาท เพียง 10,000 ตันเศษเท่านั้น ส่วนที่เหลืออีกกว่า 70,000 ตัน ต้องขายในราคาถูกและราคาลดลงกว่า 10 บาท ที่สำคัญยางที่ได้ประมูลในตลาดกลางทางบริษัทร่วมทุนไม่ได้ขนออกจากตลาดจนสิ้นที่เก็บเหมือนเป็นการสร้างภาพว่ามีปริมาณยางล้นตลาด ล่าสุดเมื่อเรื่องแดงบริษัทร่วมทุนจึงเร่งขนยางออกจากตลาดกลาง แต่ไม่ได้นำไปผลิตเป็นยางลูกขุนเพื่อส่งออก แต่กลับนำไปไว้ตามโกดังใหญ่หลายแห่ง” นายสุรัตน์กล่าว

จีไอเอ็ม.44ปลด‘ผู้ว่ากยท.-บอร์ด’

นายสุนทรกล่าวว่า เป้าหมายการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำครั้งนี้ ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา 44 ปลดผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และกรรมการบริหารเนื่องจากขาดความรู้ความสามารถในการบริหารการตลาด แล้วให้แต่งตั้งผู้มีความรู้เข้ามาทำงานแทนเป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น

ส่วนที่เดินที่ข้างร้านตะวันกุงกระทะเลี่แยกบ้านล้อง ริมถนนทางหลวงเอเชีย 41 (ชาล่องใต้) อ.เวียงสระ นายไพโรจน์ ฤกษ์ดี หรือทนายแดง สหายประชาชน ผู้ประสานงานเครือข่ายปัญหาพาราตกต่ำสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อเสนอปลดผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ลงชื่อเบื้องต้นจำนวนหนึ่ง

เร่งสร้างอาชีพผู้ถือบัตรคนจน

ที่กระทรวงพาณิชย์ นายสนธิรัตน์

สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังประชุมบูรณาการกับหน่วยงานรัฐและธนาคาร เรื่องการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการและผู้มีรายได้น้อย อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และกองทุนหมู่บ้านว่า ผลการดำเนินงานครบ 1 เดือน หรือวันที่ 1-31 ตุลาคม ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย พบว่ามีการรูดบัตรซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าประชารัฐมูลค่า 2,700 ล้านบาท คิดเป็น 80% ของวงเงินที่รัฐจัดสรร คาดว่า 3 เดือนแรกของโครงการจะมียอดใช้จ่ายเพิ่มเป็นกว่า 9,000 ล้านบาท จากที่รัฐจัดสรรให้เดือนละ 3,000 ล้านบาท รองรับผู้ถือบัตรเข้าใช้บริการ 10 ล้านคน ทั่วประเทศ ส่วนจำนวนร้านค้าธงฟ้ามีการติดตั้งเครื่องรูดบัตร (อีทีซี) แล้ว 12,000 แห่ง และจะครบตามเป้าหมาย 18,000 แห่งในเดือนพฤศจิกายนนี้ พร้อมเตรียมรูดโมบายธงฟ้าประชารัฐติดเครื่องอีทีซี 96 คัน เข้าเสริมในส่วนพื้นที่ที่มีข้อจำกัดเรื่องร้านค้า และวันที่ 11 พฤศจิกายน จะลงพื้นที่ดูร้านค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ และจากที่มีการร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ได้ตัดสิทธิ์ร้านค้าออกจากโครงการแล้ว 7 แห่ง และปรับ 1 ราย ที่ไม่ติดป้ายราคา ยังสั่งการให้กรมการค้าภายในตรวจสอบและประสานพาณิชย์จังหวัด หากมีการร้องเรียนและพบว่าร้านค้าทำผิดจริงจะลงโทษขั้นเด็ดขาด

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า สำหรับเฟส 2 ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ข้อสรุปว่าจะส่งเสริมผู้ที่ถือบัตรผู้มีรายได้น้อยที่สนใจอยากมีอาชีพให้เข้ามาทำธุรกิจแฟรนไชส์ ตั้งเป้าหมาย 2 หมื่นรายในปี 2561 โดยสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำธุรกิจแฟรนไชส์ท้องถิ่นตรงกับความต้องการและทำสัญญาเป็นอาชีพต่อไป และผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู่ร้านค้าประชารัฐทั้ง 18,000 แห่ง โดยธนาคารของรัฐสนับสนุนสินเชื่อ ซึ่งได้รายงานการดำเนินงานสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เดือน ต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว

เจอปรับป้ายก่อนช่วยชาติ

นายสนธิรัตน์กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับมาตรการช่วยเหลือชาติ ว่า ในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ กรมการค้าภายใน จะเชิญห้างและผู้ผลิตมาหารือ เพื่อเสริมมาตรการช่วยเหลือชาติ โดยการปรับขึ้นลดราคาสินค้า ขอให้ห้างลดค่าวางสินค้าในห้างลง ร่วมทำ

โปรโมชัน เป็นต้น และสั่งให้นำสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายช่วงมีมาตรการช่วยเหลือชาติด้วย เพื่อให้ร้านค้าภูมิภาคร่วมรายการได้ด้วย

“ขณะนี้สั่งการให้กรมการค้าภายในตรวจสอบห้างแห่งหนึ่ง ที่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเปลี่ยนป้ายติดราคาสินค้า เช่น โทรศัพท์ โดยปรับราคาสูงขึ้นก่อนมีมาตรการช่วยเหลือชาติ พร้อมกับให้กรมการค้าภายในได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนห้างร้านต่างๆ ไม่ให้มีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคากับประชาชนในช่วงมาตรการช่วยเหลือชาติ หากมีร้านค้าหรือห้างเอาเปรียบผู้บริโภคจะลงโทษอย่างเข้มข้น” นายสนธิรัตน์กล่าว

ใช้จ่ายครัวเรือนฟื้นมาตรการรัฐ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงาน ว่า ครัวเรือนไทยทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด มีมุมมองต่อภาวะการครองชีพในช่วงต้นปี 2561 ดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจไทยที่รักษาไม่เมนตัมการฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องและกระจายตัวมากขึ้น สะท้อนจากดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนอีก 3 เดือนข้างหน้า ที่ในเดือนตุลาคม 2560 ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 46.4 จากเดิม 45.7 ในเดือนกันยายน โดยครัวเรือนส่วนใหญ่ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรมองว่าจะมีรายได้ที่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งจากช่วงต้นปีเป็นช่วงปรับขึ้นค่าจ้างและเงินเดือนประจำปี รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษที่มีลักษณะเป็นเงินก้อน (เงินโบนัส) ขององค์กรส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ครัวเรือนเกษตรมีความคาดหวังว่าเมื่อผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงเดือนตุลาคมไปแล้ว ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรน่าจะเพิ่มขึ้น ช่วยหนุนรายได้ครัวเรือนให้ปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย ด้านภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2560

น่าจะได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่กระจายตัวมากขึ้น ประกอบกับได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่ทยอยออกมา ทั้งมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ครัวเรือนละ 3,000 บาท รวมทั้งมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านการใช้จ่ายมาตรการช่วยเหลือชาติ 15,000 บาท ในวันที่ 11 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2560 คาดว่าเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนภาคธุรกิจค้าปลีก 10,000 ล้านบาท และมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รายงานข่าวระบุว่า ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ทางด้านราคาสินค้า ค่าใช้จ่ายรวมถึงหนี้สินของครัวเรือน ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วง 2 เดือนสุดท้ายนี้ โดยในประเด็นด้านราคาสินค้านั้น คาดว่าค่าโดยสารขนส่งสาธารณะจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการยกเลิก รถเมล์-รถไฟฟ้า รวมถึงการยกเลิกราคาโปรโมชันและปรับขึ้นค่าโดยสารเป็นอัตราปกติของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ในส่วนของค่าใช้จ่ายและหนี้สินนั้น ช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยว การกลับมาบูมมีแนวโน้มไปถึงการจับจ่ายซื้อหาและมอบของขวัญปีใหม่ ซึ่งน่าจะทำให้ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายและหนี้บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ห้างคึกคักเตรียมรับมือวันแรก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบห้างค้าปลีกทั่วประเทศ ก่อนมาตรการช่วยเหลือชาติที่จะเริ่มวันแรกวันที่ 11 พฤศจิกายน พบว่าห้างเตรียมความพร้อมทั้งการปิดป้ายระบุช่วงเวลาลดหย่อนภาษีและจุดออกใบกำกับภาษีสำหรับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ อาทิ ห้างเซ็นทรัล พนักงานแจ้งว่าทุกสาขาได้เพิ่มเติมจุดออกใบกำกับภาษีเต็มรูป 1-2 จุด รวมกว่า 200 จุด และหากลูกค้าเคยออกใบกำกับภาษีเต็มรูปที่ห้างเซ็นทรัลมาแล้ว เพียงแค่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ระบบจะดึงฐานข้อมูลของลูกค้าขึ้นมาและออกใบกำกับภาษีเต็มรูปได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 1-2 นาที ส่วนลูกค้าไม่เคยออกใบกำกับภาษีที่เซ็นทรัลมาก่อน ทางห้างเตรียมเครื่องสแกนบัตรประชาชน โดยที่ลูกค้าไม่ต้องกรอกข้อมูลและออกใบกำกับภาษีไม่เกิน 2 นาที

นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทก๊อชี่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กล่าวว่า ทุกสาขาเพิ่มเครื่องออกบิล และแยกจุดบริการออกมา โดยสินค้าไฮไลต์ที่ท่าโปรโมชัน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ น้ำมัน น้ำตาล น้ำดื่ม นมยูเอชที และของใช้ส่วนตัว คาดว่าปีนี้น่าจะคึกคักกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากรัฐบาลออกแคมเปญเร็วขึ้น และยอดขายน่าจะเพิ่ม 30%

นายชำนาญ เมธปริชากุล รองประธานกรรมการบริหารบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ช่วยเหลือชาติปีนี้น่าจะได้รับ การตอบรับที่ดีเหมือน 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดค้าปลีกและเศรษฐกิจของประเทศ

มีความคึกคักจากการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ในส่วนของเดอะมอลล์ กรุ๊ป คาดช่วงช้อปช่วยชาติยอดขายโตได้ 5-10% รวมถึงมีความพร้อมการอำนวยความสะดวกออกไปกำกับภาษี โดยเพิ่มขึ้น 100% จาก 90 เครื่องเป็น 180 เครื่อง ไฮไลต์ห้างคือ จัดโปรโมชั่นพิเศษคืนภาษีให้นักช้อป รวมสูงสุด 8,850 บาท เป็นต้น

มท.รับลูก6คำถาม เริ่ม13พย. ให้ทั่วประเทศตอบ

ศูนย์ดำรงธรรมโตโผ บิ๊กตูบินประชุมเอเปกที่
16จว.ใต้-เคลื่อนไหว ดานัง-อาเซียนซัมมิทที่มะนิลา
ขับลท'บอรัการยาง' ระบุยังไม่ทูลเกล้าฯ ครม.ใหม่
ฝากดูแลประเทศด้วย แจง
คำถาม 6 ข้อ □ อ่านต่อหน้า 10



☞ **เอเปก** - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ พร้อมด้วยภริยา เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.

● มท.รับลูก □ ต่อจากหน้า 1

ไม่เจตนาสร้างความขัดแย้งกับนักการเมือง แต่สร้างหลักคิดให้ประชาชนเท่านั้น ด้านมหาดไทยรับลูกทันที เริ่มวันจันทร์นี้ จัดให้ประชาชนตอบที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ -50 สำนักงานเขตในกทม. สะพัด สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พายุคล ล้มแหลมทอง เข้าพบนายกฯ คาดมีชื่อในครม.ใหม่ด้วย บิ๊กป้อมประชุมเตรียมครม.สัญจรปิดตานี้-สงขลาปลายเดือนนี้

‘ตู’บินไปนอกฝากดูแลประเทศ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 พ.ย. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา พร้อมคณะ เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติดานัง นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25 ที่เวียดนาม และการประชุมสุดยอดอาเซียน (อาเซียนซัมมิท) ครั้งที่ 31 ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 10-15 พ.ย.

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ถึงการทูลเกล้าฯ รายชื่อรัฐมนตรีใหม่ ว่า ยังฝากดูแลประเทศด้วย

แจง 6 คำถามไม่เจตนาการเมือง

เมื่อเวลา 20.15 น. พล.อ.ประยุทธ์กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอนหนึ่งว่า คำถาม 6 ข้อที่ตนถามประชาชนนั้น เป็นคำถามต่อเนื่องจาก 4 ข้อเดิม ก็จะรวมเป็น 10 ข้อ ทุกคนไปให้คำตอบได้ แสดงความคิดเห็นได้ หรืออาจเขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็ได้และเป็นอิสระและเปิดกว้าง ตนอยากให้ช่วยกันคิด ช่วยกันแสดงออกมาตามช่องทางนี้ได้

นายกฯ กล่าวว่า สำหรับผู้ที่เคยตอบ 4 คำถามแรกมาแล้วก็สามารถตอบใหม่ได้ทั้ง 10 ข้อ คนไม่ได้มีเจตนาทางการเมือง หรือจะไปสร้างความขัดแย้งกับนักการเมือง พรรคการเมืองที่ดีๆ ทำเพื่อบ้านเมืองมีมาก เราสมควรสนับสนุน คนเพียงแต่สร้างความเข้าใจ สร้างหลักคิดให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายว่าประชาชนย่อมมีสิทธิ์มีเสียงที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองไทยนั้นคืออะไร นักการเมือง พรรคที่ดีก็ต้องเห็นชอบด้วยกันในเรื่องนี้ เพราะทุกคนตั้งใจที่จะทำให้บ้านเมืองพัฒนาไปข้างหน้า เราต้องยอมรับข้อบกพร่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบประชาธิปไตยที่มีมาต่อเนื่องยาวนาน เราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ รุนแรงมากขึ้น ขัดแย้งมากขึ้น

เรียกร้องคำนี้ถึงคน 70 ล้าน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้ต้องกลับมาสู่ปกติให้ได้ เราต้องทำให้เกิดความไว้วางใจกับประชาชน ทำสิ่งที่ทำใหม่ได้ หรือทำไม่คิดก็ทำให้ดีขึ้นได้ในโอกาสหน้า ตนอยากให้ประชาชนทั้งประเทศมีความหวัง สมหวัง มองอนาคต แล้วเดินหน้าสู่อนาคตประเทศไทยและประชาชนอย่างยั่งยืน เราต้องมุ่งมั่นนโยบายที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติ และทำงานร่วมกับนโยบายของพรรค ถ้าทุกพรรคเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับนโยบายพรรคทำในสิ่งที่มันควรจะเป็นก็จะเกิดการปฏิรูปประเทศตามที่เรากำลังต้องการในทุกมิติ ขณะนี้เราจะคิดแบบเดิมๆ ไม่ได้อีกต่อไป เพราะไม่เข้ม

แข็ง เราต้องมีการจัดระเบียบ สร้างระบบ สร้างมาตรฐาน กำหนดเป้าหมาย มีแบบแผน มีแผนแม่บท มีแผนปฏิบัติการ และแผนในการปฏิรูปให้ชัดเจน

นายกฯ กล่าวว่า พรรคการเมือง นักการเมือง กับรัฐบาลและคสช. เวลานี้เราควรคำนึงถึงคนไทยทั้งประเทศเกือบ 70 ล้านคน เราต้องมีมาตรการที่หลากหลาย ต้องตอบโจทย์ที่เฉพาะเจาะจง เฉพาะกลุ่มให้ชัดเจน ไม่ใช่การหว่านลงไปทั้งหมด ก็จะเป็นการบริหารที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล ไม่ทั่วถึง ไม่เท่าเทียม ไม่เป็นธรรม

จีพรรคการเมืองเปลี่ยนตัวเอง

“ฉะนั้น นักการเมือง พรรคการเมือง ผมไม่ใช่เป็นศัตรูของใคร ผมต้องการทำให้ทุกอย่างมันเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีอนาคต ไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นอีก ผมคาดหวังว่าหลายคน หลายพรรค จะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว ปฏิรูปตัวเอง ฟังที่ผมพูดแล้วให้ลองคิดว่าผมมีเจตนาอะไร ผมไม่อาจไปทะเลาะกับใครได้ เพราะผมเข้ามา จำเป็นต้องสร้างปรองดอง ความปรองดองก็คือด้านการเมืองด้วย ทุกคนจะต้องปฏิรูปตัวเอง ปฏิรูปพรรคเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนมาก่อนเสมอ ถ้าเราทำดีได้อย่างนี้เราก็อยู่ครบวาระ ไม่ต้องไปเตรียมการเพื่อจะเลือกตั้งใหม่ตลอดเวลา ก็จะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกด้วย”

นายกฯ กล่าว พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในช่วงเปลี่ยนผ่านประเทศ มีการปฏิรูปมากมายที่เราดำเนินการอยู่ และต้องทำอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์ในทุกวันนี้ ตนขอให้กำลังใจในการทำงานกับทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ อย่างไรก็ตาม ขอฝากเป็นข้อคิดว่าประเทศไทยต้องช่วยกันสร้าง ทำในสิ่งที่ตนถนัดและทำให้ดีที่สุด ตนอยากให้เราคนไทยมอบกำลังใจให้แก่กัน คิดว่าเราจะดีเรื่องทั้ง โกลนหรือวิพากษ์วิจารณ์โดยเจตนาที่ไม่สุจริต เพื่อจะทำให้เกิดบรรยากาศความขัดแย้ง แล้วบ้านเมืองของเราจะนำอยู่และมีแต่ความผาสุก

มท.รับลูกดู 6 คำถามทั่วประเทศ

ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณี พล.อ.ประยุทธ์มอบให้กระทรวงมหาดไทย เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อคำถาม 6 ข้อ เกี่ยวกับอนาคตการเมืองไทยว่า กระทรวงมหาดไทยจะเปิดให้ประชาชนมาแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับคำถามของนายกฯ ทั้ง 6 ข้อ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำกระทรวง และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ของกรุงเทพมหานครได้ ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. นี้เป็นต้นไปในเวลาราชการ โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันตัวบุคคล จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจกแบบฟอร์มให้ตอบคำถาม ซึ่งมีลักษณะเดียวกับแบบฟอร์ม 4 คำถามของนายกฯ ก่อนหน้านี้ ในส่วนภูมิภาคก็เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอและจังหวัดทั่วประเทศ

นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการสรุปรวบรวมผลคำตอบของประชาชนว่า จะดำเนินการเหมือนเดิม คือในระดับอำเภอ ส่งเข้าระดับจังหวัด ภายใน 10 วัน และระดับจังหวัดจะรวบรวมสรุปอีกครั้งก่อนส่งต่อมายังกระทรวงภายใน 5 วัน และกระทรวงจะรวบรวมและสรุปส่งรายงานนายกฯ ได้ภายใน 5 วัน หรือ ทั้งนี้ คาดว่าจะส่งคำตอบให้นายกฯ ได้เป็นครั้งแรก ภายใน 3 สัปดาห์ หลังจากเปิดรับคำตอบวันแรกมั่นใจว่าไม่มีปัญหาในการดำเนินการ

‘หยุด’ โดดหนุ ‘บิกคิว’ทันที

ที่รัฐสภา นายวัลลภ ตังคณานุกาญ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงคำถาม 6 ข้อ ของนายกฯ ว่า ในข้อ 2 ที่ระบุ ว่าคสช. จะสนับสนุนพรรคใดหรือไม่นั้น คสช.เป็นองค์กร ไม่ใช่ตัวบุคคล เมื่อเป็นองค์กรจะไปสนับสนุนใคร คนว่าทำได้ทั้งนั้น แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ไม่กระทำผิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั่วไป รวมถึงกฎหมายเลือกตั้ง ส่วนที่ฝ่ายการเมืองวิจารณ์เรื่องข้อได้เปรียบเสียเปรียบนั้น เน้นอันดับต้องเกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบแน่

นายวัลลภกล่าวด้วยว่า แต่ส่วนตัวเชื่อว่านายกฯ หรือคสช.ไม่มีทางไปยุ่งหรือหนุพรรคไหน นอกจากนี้ นายกฯรับรู้ว่าประชาชนให้ความสนใจการเมือง แต่ที่ผ่านมามีแต่นักวิชาการ รวมถึงนักการเมืองพูดมาเยอะแล้ว การตั้งคำถาม หรือโจทย์รอบนี้ นายกฯ คงอยากได้คำตอบจากประชาชนเท่านั้น

โฆษกวิปก็ช่วยยก-แก้ตัวให้

ด้านนพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกวิปสนช. กล่าวว่า ที่ฝ่ายการเมืองออกมาวิจารณ์ 6 คำถามของนายกฯ ในทำนองว่า คสช.ไม่มีผลงาน มองไม่เห็นอนาคตเลยคงไม่ถูกต้อง เพราะปัญหาแต่ละเรื่องทั้งด้านเศรษฐกิจ และ

การเมืองนั้น หมักหมมไม่ได้รับการแก้ไข อย่างเป็นระบบมาเป็นสิบปี พอคสช.เข้ามา ก็ได้รับการแก้ไขตามลำดับ ทั้งปัญหาการ ประมง หรือไอชยู ปัญหาด้านการบิน หรือ ไอเคโอ รวมถึงการปราบทุจริต ก็กำลังเดิน หน้า กฎหมายถูกการตรวจเงินแผ่นดินที่จะแก้ ปัญหาติดขัด ระดับท้องถิ่นรอการประกาศใช้ อย่างเป็นทางการ เมื่อระดับล่างดีขึ้น ทุกส่วน จะขับเคลื่อนไปด้วยกัน

นพ.เจตน์กล่าวว่า คนมองว่าเห็นอนาคต จะมาบอกว่าคสช.ไม่มีผลงานคงไม่ได้ ส่วน เรื่องนายกฯ หรือคสช.จะสนับสนุนหรือไม่ สนับสนุนใคร ชอบหรือไม่ชอบใครนั้นก็ เป็น สิทธิ คนไม่ได้หมายความว่า นายกฯ จะใช้ เงินสนับสนุนพรรคไหน หรือทำผิดกฎหมาย นั้นเป็นอีกเรื่อง ตอนนี้อย่างที่เดินไปตาม โรดแมป คนไม่เห็นว่าจะใครจะไปขวาง ทำให้ สะดุด หรือนายกฯ ออกตัวแล้วว่า จะสนับสนุน พรรคไหนหรือใครในการเลือกตั้งครั้ง หน้าจริงๆ จังๆ เลย แค่เพียงนายกฯ อยากรู้ ฟัง คำตอบจากประชาชนในแต่ละคำถาม เท่านั้น

อดีตส.ส.ขป.สวน 6 คำถาม

ที่ จ.ตรัง นพ.สุกิจ อัดโกลประม อธิบดีส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีพล.อ. ประยุทธ์ฝ่าคำถามถึงประชาชน 6 ข้อว่า ตน ขอตอบแทนประชาชนแก่ข้อเดียวคือ ข้อ 3 ที่ ถามว่า สิ่งที่ คสช.และรัฐบาลนี้ดำเนินการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประชาชนมองเห็นอนาคต ที่ดีของประเทศชาติบ้างหรือไม่ ขอตอบว่า มองไม่เห็นอนาคต เห็นแต่ความมืดมน เพราะ ในช่วงรัฐบาลนี้ยังพาราคดก่าตลอด จนเป็น วิกฤติปากชาวบ้านว่า 3 โด 100 ที่สำคัญ รัฐบาลไม่สนใจเท่าที่ควรต่อปัญหาทางพารา เห็นได้จากโครงการต่างๆที่ประกาศว่าจะนำ ยางมาใช้ในประเทศกลับล้มเหลวทุกอย่าง

นพ.สุกิจกล่าวว่า วันนี้ปัญหาที่ไม่น่าเกิด ขึ้นคือ การที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทำในสิ่งที่ผลงที่สุด ด้วยการจับมือกับ 5 บริษัทส่งออกยางพารา ตั้งบริษัท ร่วมทุนยาง พารา จำกัด เพื่อค้าขายทั้งในและต่างประเทศ พร้อมคุยว่าทำไปเพื่อเขาราคาตลาดโลก ท่ามกลางความงุนงงของชาวสวนยางทั้ง ประเทศ ผลปรากฏว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ไม่สามารถทำให้อย่างราคาสูงขึ้นได้ แต่กลับลด ลงเรื่อยๆ

นพ.สุกิจกล่าวด้วยว่าที่คุยว่าจะเข่าตลาด โลกโดยเข้าไปค้าขายในตลาดล่วงหน้า ปรากฏ

ว่าทำไม่ได้ ท้ายที่สุดกลับมาใช้วิธีเดิมคือ ประมูลซื้อในตลาดกลางยางพาราในราคานำ ตลาด ซึ่งล้มเหลวมาแล้วทุกครั้ง แต่รัฐบาลไม่ เคยจดจำ ซ้อมมาแล้วขายไม่ออก ขายเมื่อใดก็ ขาดทุน เลยกองไว้จนล้มตลาดกลางยาง พารา และส่งผลให้เกษตรกรจำเป็นต้องขายให้กับ บริษัทเอกชน โดยถูกกดราคา

นพ.สุกิจกล่าวว่า ทั้งนี้ ขอเสนอว่า 1.ให้ รัฐบาลควักเงิน 1,000 ล้านบาท จ่ายคืนให้ทั้ง 5 บริษัท เพื่อให้ถอนหุ้นออกไป แล้ว กยท. เดินหน้าตั้งบริษัทไปตามลำพัง พร้อมหาวิธีดี มาบริหาร และซื้อขายยางในราคายุติธรรม เพื่อไม่ให้บริษัทเอกชนกดราคาซื้อขาย 2.รัฐ บาลดำเนินนโยบายใช้ยางในประเทศให้จริงจัง คือไปในทุกวิถีทางที่ทำได้ 3.รัฐบาลต้องรับ ผิดชอบและสนใจปัญหาทางพารามากกว่านี้ ไม่ใช่ให้เป็นหน้าที่ของ กยท.ฝ่ายเดียว

ป้อมอกจัดกรม.สัญจรปัตตานี

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว. กลาโหม เป็นประธานประชุมเตรียมสารัตถะ สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (กรม.สัญจร) ที่ จ.ปัตตานี และสงขลา ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย.นี้ มี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม นาย ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นาย สุภณัฐ สิริันทวินติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

พล.อ.อุดมเดชกล่าวภายหลังการประชุมว่า ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และมอบหมาย งานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนงานของรัฐบาล ส่วนเรื่องความปลอดภัย ในการลงพื้นที่ตนคิดว่าไม่น่าห่วง โดย กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้าดูแลพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และส่วนใหญ่มีความปลอดภัย เห็น ได้จากการวิ่งของนายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ดูน บอดี้สแลม แสดงให้เห็นว่าภาคใต้ปลอดภัย แต่ต้องยอมรับว่ายังมีพื้นที่เห็นต่างแอบแฝง อยู่ โดยเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวัง และทุกคน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยินดีที่รัฐบาล จัดประชุม กรม.สัญจรในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อน งานในพื้นที่ให้ดีขึ้น

บิ๊กตู่ลุยหนองจิก-เยี่ยมสงขลา

ด้านนายสุภณัฐกล่าวว่า นายกฯ จะลง พื้นที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ในวันที่ 27 พ.ย.

ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และเป็นพื้นที่ต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน ในช่วงเช้านายกฯ จะประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ที่กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระ สุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก และเป็น ประธานเปิดโครงการด้านปศุสัตว์ของ จ.ปัต ตานี จากนั้นไปตรวจเยี่ยมโครงการของศอ.บต. เกี่ยวกับการปลูกป่าสามน้ำมัน ซึ่งจะช่วย กระตุ้นการพัฒนาพื้นที่ อ.หนองจิก ในช่วง ค่ายนายกฯ จะเดินทางไปยัง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อประชุมระหว่างกรับประทานอาหารค่ำ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำภาค เอกชนในพื้นที่ภาคใต้

เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่า วันที่ 28 พ.ย. นายกฯ จะเป็นประธานการประชุมกรม.ใน ช่วงเช้า ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย อ.เมือง ก่อนไปพบปะประชาชนใน ช่วงบ่าย ทั้งนี้ พล.อ.อุดมเดชจะเป็นประธาน ประชุมสารัตถะสำหรับการประชุม กรม. สัญจรดังกล่าวอีกครั้ง ในวันที่ 15 พ.ย. เวลา 09.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ซึ่งรายละเอียดทุก อย่างจะลงตัวชัดเจน

เมื่อถามถึงการรักษาความปลอดภัยของ นายกฯ และคณะในการลงพื้นที่ เลขาฯ ศอ.บต. กล่าวว่า พล.อ.ประวิตรสั่งการให้ กองทัพอากาศที่ 4 กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และกอง อาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ร่วม กันดูแลพื้นที่ทุกจุด ทั้งการลงพื้นที่ของนายกฯ และรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ

วิษณุนัดถกปลดล็อกท้องถิ่น

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รอง นายกฯ กล่าวถึงขั้นตอนปลดล็อกให้จัดการ เลือกตั้งท้องถิ่นว่า ได้นัดกระทรวงมหาดไทย กรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง มาประชุมในสัปดาห์หน้า เพื่อ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดให้มีการ เลือกตั้งท้องถิ่น เนื่องจากคุณสมบัติและ ลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะลงรับสมัครเลือก ตั้งท้องถิ่นไม่เหมือนเดิม จึงต้องแก้ไข กฎหมายก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

นายวิษณุกล่าวว่า ทั้งนี้ คสช.จะพิจารณา ว่าจะปลดล็อกให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง อบต. เทศบาล อบจ. กทม. และเมืองพัทยา ในระดับใดก่อน หรือหลังการเลือกตั้งระดับ ชาติ ซึ่งจะมีทั้งการเลือกสภาท้องถิ่นและ

สมาชิก จึงคิดว่าไม่ปลดล็อกพร้อมกันทั้งหมด เพราะเกรงจะเกิดความโกลาหลุ่นวาย เพราะยังมีการเลือกตั้งระดับชาติรออยู่ ด้านอาการเลือกตั้งท้องถิ่น ไล่ไปทีละระดับ อาจจะไปชนกับการเลือกตั้งระดับชาติหรือกระชั้นเกินไป

ระดับชาติต้องรอกฎหมายก่อน

รองนายกฯ กล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นในบางระดับอาจจำเป็นต้องเลือกตั้งหลังจัดการเลือกตั้งระดับชาติไปแล้ว เรื่องนี้กระทรวงมหาดไทย จะพิจารณาความจำเป็นเหมาะสม เพราะวันนี้อปท.ทุกระดับทำงานครบวาระทุกตำแหน่งแล้ว และมีข้าราชการที่ทำหน้าที่รักษาการอยู่ แม้ทุกอย่างจะเดินหน้าไปอย่างไม่ติดขัด แต่เพื่อให้ก้าวไปสู่ระบอบประชาธิปไตย จึงต้องปล่อยในส่วนเหล่านี้ แต่เมื่อติดคำสั่งคสช. 2 ฉบับ จึงต้องผ่อนคลายว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นควรเป็นอย่างไร

นายวิษณุกล่าวว่า การเลือกตั้งระดับชาติควรจะเป็นอย่างไร ตนยังบอกไม่ถูกทั้งหมดต้องรอให้กระทรวงมหาดไทยแก้กฎหมายก่อน ซึ่งเตรียมการไว้แล้ว คาดว่าใช้เวลาสักระยะ เพราะแก้ไม่กั้มาตรา โดยคุณสมมติ ส.ส. ส.ว. เป็นตัวตั้ง เพราะระดับชาติแก้ไปแล้ว ท้องถิ่นก็ต้องเทียบเคียงกัน ซึ่งโจทย์ใหญ่คือจะให้เลือกตั้งท้องถิ่นในระดับใด

สมชัยโวยทำไมไม่หารื้อกคต.

ด้านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. กล่าวถึงนายวิษณุ ระบุในสัปดาห์หน้าจะเชิญกระทรวงมหาดไทยและกรร.มาปรึกษากันเกี่ยวกับการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น โดยไม่กล่าวถึงกกต.ว่า เป็นข่าวที่แปลก เพราะมาตรา 224 (1) ของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่า กกต. มีหน้าที่และอำนาจจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง 5 ประเภท คือ ส.ส. ส.ว. สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ นอกจากนี้ในมาตรา 27 วรรคสองของ พ.ร.บ.ว่าด้วยกกต. ก็เขียนไว้ชัดเจนว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ กกต.มีอำนาจดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วย

งานของรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบจัดการเลือกตั้งภายใต้การควบคุมดูแลของ กกต. “หากจะปรึกษาหารือ ควรให้ความสำคัญแก่กกต. เป็นอันดับแรก เพราะกกต.มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม คาดว่านายวิษณุคงจะลืม หรือนึกว่าโดนเซตซีโรไปแล้ว “ไม่ต้องถามก็ได้” นายสมชัยกล่าว

สะพัดสมคิดพา ‘ยุคล’ เข้าพบตุ๋

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงนายฯ จะปรับ ครม.ว่า ส่วนตัวไม่มีสิทธิเลือกจะไปอยู่ไหนหรือจะอยู่ที่เดิมเป็นเรื่องของนายฯ ที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม ที่ผ่านมานายฯ ไม่เคยถามความคิดเห็นตนแต่อย่างใด “ส่วนที่ระบุว่าผมจะไปแล้วไม่เอาทหารมาแทนนั้น ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงเกียจทหารกัน ทำไมทหารทำงานไม่ได้หรือไร ผมก็ทหาร ผมมาอยู่กระทรวงเกษตรฯ ผมก็ทำงานได้”

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 9 พ.ย. นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ได้นำนายยุคล ลิมแหลมทอง อดีตรองนายกฯ และรมว.เกษตรฯ เข้าพบพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล คาดว่าจะเข้าหารือในเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรี โดยครม.ใหม่ เชื่อว่าน่าจะมีนายยุคลเป็นหนึ่งในตัวแทนรัฐมนตรีจากฝ่ายพลเรือน

พท.ยื่นศาลรธน.ไม่ปลดล็อก

ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะทำงานด้านกฎหมายพรรคเพื่อไทย ยื่นคำร้องใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่หัวหน้าคสช. ไม่ยกเลิกประกาศ คสช. ที่ 57/2557 และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 เข้าข่ายเป็นการกระทำขัดขวางไม่ให้พรรคการเมือง นักการเมือง ดำเนินการกิจกรรมทางการเมือง ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ถือเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ตามมาตรา 45 และเป็นการกระทำต้องตามมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญ หรือไม่

นายเรืองไกรกล่าวว่า พ.ร.บ.พรรคการเมือง มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 8 ต.ค.2560 และมีการกำหนดระยะเวลาให้พรรคดำเนินกิจกรรมต่างๆ แต่หัวหน้า คสช. มีท่าทีไม่ต้องการปลดล็อกให้พรรคทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ และให้สัมภาษณ์ในทำนองว่า หากพรรคดำเนินการไม่ทันตามที่กฎหมายกำหนด จะขยายเวลาให้โดยพิจารณาแล้วว่าจะไม่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

วินิจฉัยคำสั่งที่ 57/2527-3/2558

นายเรืองไกรระบุว่า ตนในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทย ถือเป็นผู้ที่รับผลกระทบโดยตรง เพราะการไม่ปลดล็อกถือว่าขัดต่อเสรีภาพของบุคคล จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วสั่งให้หัวหน้า คสช. หรือนายฯ ยุحدและเลิกกระทำนั้น แล้วให้พรรคหรือผู้ที่ตั้งพรรค ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

นายเรืองไกรกล่าวว่า การที่หัวหน้า คสช. อ้างประกาศ คสช.ที่ 57/2557 และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ยังมีผลใช้บังคับอยู่ได้นั้น ตามพ.ร.บ.พรรคการเมือง มาตรา 3 กำหนดไว้อยู่แล้วว่า หากกฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้กฎหมายอื่นใดที่ขัดหรือแย้งก็ให้สิ้นสภาพไป ดังนั้นจะต้องถือว่าทั้ง 2 คำสั่ง ไม่น่าจะมาใช้ได้ อีกทั้งมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ ที่ 12/52 ที่เคยวินิจฉัยเรื่องสิทธิเสรีภาพไว้ว่าในการประกอบกิจการที่ประกาศคณะปฏิวัติห้ามไว้ หากรัฐธรรมนูญใหม่ใช้บังคับก็ให้ประกาศนั้นสิ้นสภาพไป

● พลิกโฉมหน้าการเมืองหลังโรดแมป คสช. ●



ปักหมุดยุทธศาสตร์ชาติ

“ฝีมพร้อมทำงานช่วยนายกรัฐมนตรี เพื่อประเทศชาติ”

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์เปลือยใจเปิดอกให้สัมภาษณ์ ทีมข่าวการเมือง ถึงความมุ่งมั่นการทำงานในช่วงที่เป็นรัฐมนตรี

กลับถูกมองในเชิงลบว่า ไร้ฝีมือในการบริหารงาน แต่สามารถประคองตัวอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีได้ทุกครั้งที่มีการปรับ ครม. เพราะมีสายสัมพันธ์พิเศษเป็นถึง “เพื่อนสนิท-ลุงเงินลุงทอง” ของ “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เข้าตัวก็ยอมรับอย่างสนิทใจว่าเป็นทั้ง “เพื่อนสนิท-ลุงเงินลุงทอง”

แล้วนิยามคำว่า “เพื่อนสนิท-ลุงเงินลุงทอง” จำกัดใจความแคไหน ติดตามจงคำตอบได้ระหว่างบรรทัดต่อบรรทัด โดย พล.อ.ฉัตรชัย เปิดฉากถึงการวางยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อปฏิรูปเกษตรเชิงโครงสร้าง

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีทำการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ผลักดันสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ตอนนี้มี 6 แสนคนเป็นอนาคตเกษตรของไทย จัดทำโซนนิ่งการเกษตร การทำเกษตรรวมกลุ่มเข้าสู่ระบบแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้ทางอ้อม

พร้อมวางยุทธศาสตร์น้ำเป็นครั้งแรกของประเทศ โดยปรับยุทธศาสตร์น้ำเป็น 20 ปีตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี มีกรอบแก้ปัญหาน้ำทุกมิติ โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งเชื่อมโยงภาคการเกษตร

2 ปีที่ผ่านการบริหารจัดการน้ำได้เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ-ระบบระบายน้ำ-กระจายน้ำ ประเทศไทยมีพื้นที่ทำเกษตร 129 ล้านไร่ แต่มีพื้นที่ชลประทานแค่ 29 ล้านไร่ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ยังน้อย วันนี้เราสามารถเพิ่มพื้นที่เขตชลประทานเทียบเท่า 10 ปีซ้อนหลัง

การระบายน้ำก็เช่นเดียวกัน ทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสต้า) เฝ้าแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมมาเปรียบเทียบให้ดูจะเห็นว่าปีนี้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนระบายน้ำ ทำให้ความเสียหายของพื้นที่เกษตรและพื้นที่เมืองลดไป ทั้งที่ในปีนี้มีปริมาณฝนตกใกล้เคียงปี 54

แม้แต่การช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดภัยพิบัติ รัฐบาลนี้ก็ทำได้ดีกว่ารัฐบาลที่ผ่านมา ปัญหาราคายางพาราคงต่ำก็เหมือนกัน ตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็น รว.เกษตรฯ มีหน้าที่กำกับนโยบาย จะไปล้วงลูกไม่ได้ ผิดกฎหมาย

วันนี้ข้อชี้ให้เห็นการผลิตยางในประเทศไทยและในโลกหลายประเทศที่ไม่เคยปลูกก็ปลูกเอง ทั้งอินเดีย กัมพูชา ลาว จีน ปริมาณยางเกิดขึ้นมาก โจทย์นี้ต้องนำมาแก้ โดยมีนโยบายลดการส่งออก และส่งเสริมการใช้ภายในประเทศ เป้าหมาย 30 เปอร์เซ็นต์ และจะอย่างไรให้พื้นที่ปลูกยางพาราลดลง พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้ชาวสวนยาง

เกษตรกรก็ต้องเปลี่ยนวิถีคิด นำศาสตร์พระราชาศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาสร้างความเข้มแข็ง เชื่อมมันว่าการแก้ปัญหาอย่างจริงจังจะสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร

ขอยกตัวอย่างมาเลเซียที่เลิกปลูกยางมา 20 ปีแล้วหันนำเข้าจากไทยและไปปลูกปาล์มแทน จะเห็นได้ว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ทำทุกอย่างเพื่อช่วยเกษตรกรและชาวสวนยาง แต่คนที่ชอบออกมาวิจารณ์ เลือกหยิบบางประเด็นมาพูด มีเป้าหมายอะไรกันแน่ สมัยก่อนเคยแก้ปัญหาลงลึกถึงฐานราก หรือชอบใช้นางบประมาณเข้าไปจัดการ

ขณะที่การแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย หมักหมมมานาน ก็ได้แก้เป็นขั้นเป็นตอนเหลือตอนปลายแล้ว ไอยูยู (เป็นกฎระเบียบคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ประกาศใช้ว่าด้วยการประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม) บอกว่าไทยทำไม่ถูก แต่ผม

ไม่มองว่าเป็นเรื่องหนักสำหรับเรา เพราะไม่ได้เอาไอยูยูเป็นตัวตั้ง แต่จะต้องทำให้ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนมีจำนวนเรือและเครื่องมือจับปลาที่เหมาะสม

ทำแบบนี้ไอยูยูยอมเห็นชอบด้วยอยู่แล้ว

เรื่องแบบนี้พูดหลายครั้ง แต่ไม่ได้ลงข่าว

ข่าวที่ออกไปกลับกลายเป็นว่าผมอยากพัก

ทำไมถึงถูกโจมตีให้ถูกปรับออกจากตำแหน่ง

รัฐมนตรี พล.อ.ฉัตรชัย บอกว่าอาจจะ

เห็นว่าผมใกล้ขีดนายกรัฐมนตรีนึง

ต้องการตีให้กระทบต่อนายกรัฐมนตรีนึง

เพื่อให้นายกรัฐมนตรีมีเพื่อนน้อยลง

และเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่ทำไป

หลายโครงการ มันไปกระทบฐาน

เสียงของพรรคการเมือง ทั้งที่ผมไม่ได้เล่นการเมืองเช่น โครงการ 901 ประสบความสำเร็จมาก มี 24,000 กว่าโครงการ คนนับล้านได้ประโยชน์

แต่โครงการนี้มีเรื่องร้องเรียนว่าทุจริต พล.อ.ฉัตรชัย บอกว่า ต้องยอมรับว่าโครงการนี้มีเรื่องร้อง

เรียนว่ามีเรื่องร้องเรียนจาก 24,000 กว่าโครงการ พอตรวจสอบพบว่าเป็นความขัดแย้งภายในท้องถิ่นนั้นๆ

อย่าลืมว่าโครงการนี้โอนเงินตรงไปถึงมือเกษตรกร การทุจริตระหว่างคนจ่ายกับคนรับเลิกไปได้เลย

ถึงได้บอกว่าโครงการนี้และยังมีโครงการอื่นๆอีกที่เราเดินหน้า ถูกรบเร่ต่อฐานเสียง นักการเมืองจึงโจมตีให้ออกจากตำแหน่ง คนที่อยากให้ผมออกจากตำแหน่งขอถามว่ามีกี่คน ขอให้ไปถามเกษตรกรดูบ้าง

มีเกษตรกรบอกว่าถ้ามี รมว.เกษตรอย่างผมตั้งนานแล้ว ประเทศไทยคงไม่ตกอยู่ในสภาพแบบนี้ พวกที่ออกมาพูดถ้าแก้ปัญหาเกษตรกรตั้งแต่ระดับฐานรากเหมือนในยุคนี้เกษตรกรคงมีความกินดีอยู่ดี ไม่เดือนร้อนวันนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีรัฐมนตรีที่ชื่อ พล.อ.ฉัตรชัย

ทำไมบางฝ่ายเรียกร้องให้อาหมื่นอาชีพเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแทนที่นายทหาร พล.อ.ฉัตรชัย บอกว่า ถ้าอาหมื่นอาชีพเข้ามารับรองการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรกรตกต่ำ คงใช้วิธีแก้แบบเดิมๆ โดยการประกันราคาหรือรับจำนำ

ไม่เหมือนในยุคนี้มีทหารเป็นรัฐมนตรีได้วางยุทธศาสตร์และแปรเป็นแผนปฏิบัติเพื่อให้เกษตรกรและประเทศชาติเจริญก้าวหน้า ฉะนั้นการปรับหรือไม่ปรับออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี ผมไม่รู้ แต่ที่ผ่านมาไม่เคยขอตำแหน่งจากท่านตั้งแต่สมัยเป็นทหารแล้ว

ทีมข่าวการเมือง ถามว่ามีบางฝ่ายมองว่าเป็น “ลุงเงินลุงทอง” ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ฉัตรชัย บอกว่า ตั้งแต่เป็น รมว.เกษตรฯไม่

เคยเห็นสักบาท ไปแอบถามคนในกระทรวงได้

เรื่องทุจริตกับผมไม่มีทาง ถ้าทำผิดถ้าโกงกินรับรองบนแผ่นดินนี้ผมอยู่ไม่ได้

“แต่ที่ถูกมองเป็นลุงเงินเพราะผมเป็นเหรียญกษาปณ์ ตท.12 นายกฯเป็นประธานรุ่น

เขาไว้ใจเพราะผมเป็นคนละเอียด ไม่เคยออกนอกคู่ออกทาง ทำงานเพื่อรุ่น

และยังเคยเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ 5 คนไม่รู้ก็หยิบมาปะติดปะต่อบอกเป็นลุงเงิน

เป็น รมว.พาณิชย์ รมว.เกษตรฯ ไม่เคยได้รับผลประโยชน์แม้แต่ชนิดเดียว

แถมกำชับในที่ประชุมทุกสัปดาห์ว่าอย่ามีการทุจริตนะ

ถ้าเกิดขึ้นแล้วลงมาถึงผมมีคำตอบเดียว ท่านไม่ต้องมาพูด

หรือถ้าท่านไม่ทำ ต้องสั่งลูกน้องไม่ทำด้วย

อาจจะมึนประปรายก็ต้องไปไล่กันสำหรับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มี”

ทีมข่าวการเมือง ถามว่า ในฐานะที่เป็นเพื่อนกับนายกฯ ถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำให้การปรับรม.แต่ละครั้งก็ยังอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีต่อ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร พล.อ.ฉัตรชัย บอกว่า ผมรู้จักท่านนายกฯ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่น ตท.12 เป็นเพื่อนกันมา 40 กว่าปี ผมรู้จักท่านนายกฯ ไม่ใช่แค่กับผม แต่กับทุกคน

เพื่อนคือเพื่อน งานคืองาน เวลาทำงานไม่มีเพื่อน เพื่อนเอาใจเวลาพักผ่อนเท่านั้น

ในฐานะเพื่อนเป็นห่วงนายกฯในเรื่องอะไร พล.อ.ฉัตรชัย บอกว่า ท่านรับผิดชอบงานที่ใหญ่มาก เครียดกับงานก็เป็นห่วงสุขภาพของท่าน รู้จักท่านมาทั้งชีวิตเป็นคนทุ่มเท รักประเทศและสถาบัน ยอมแม้กระทั่งชีวิตของท่าน

ขณะที่ท่านก็เป็นห่วงมากกว่าการทำงานของพรรคการเมืองที่เกิดหลังโรดแม็ป จะนำไปสู่การสร้างประเทศชาติอย่างไร จะบริหารประเทศอย่างไร จะขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่

ฉะนั้นอยากเห็นพรรคการเมืองมีเป้าหมายชัดเจนที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

นักการเมืองที่เข้ามารับผิดชอบบ้านเมือง จะต้องไม่เล่นการเมืองเพื่อสร้างฐานเสียงให้กลับเข้ามาอีก

แต่จะต้องยึดประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ความสุขจะเกิดแก่ประชาชนและประเทศชาติเจริญขึ้น.

ทีมการเมือง